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लढाई सत्ाची... लोकशाहीच्ा हक्ाची!

    श्तीसतं गभंतीर यांच्ात वाि

     आता खुिची आिलतीि हाय'!

    सावरकर वतीर नव्हत े: डरियांक खरगे

    हल्ा फक्त मललक यांच्ावर

आतील पानांत

  
पोटनिवडणकू घणेार की िाही त ेसागंा अन्यथा; उच्च न्यायालयािे निवडणकू आयोगाला सिुावलेePaper

पनुावळे कचरा डेपो प्रश्न : भमूिपतु्र, सोसायटीधारकावंर उपोषणाची वेळ

पुनावळेतील प्रस्ाववत कचरा 
डेपोचे आरक्षण रद्द करण्ाबाबत 
राष्ट्र वादी काँग्ेस पार्टीचे (शरद पवार 
गर्) शहराध्यक्ष तुषार कामठे यांनी 
महापाललका भवनासमोर गरुूवारपासनू 
सात ददवस साखळी उपोषण सरुू केले 
आहे. याला स्ावनक ग्ामस् अतलू कार्े 
आणण सहकाऱयांनी पादठंबा ददला आहे.  
पप ंपर ी - चचंचवड  मह ाप ा ललका 
स्ापनेपासून मोशी येथील कचरा 
डेपोवर कचरा डंम्पगं केले जात होत.े त्ा 
दठकाणी वसे्ट रू् एजनटी सारखा प्रकल्प 
उभारला असून, त्ाद्ारे प्रवतददन १५०० 
हजार र्न कचऱयावर प्रपरिया करण्ात 
येते, असा प्रशासनाचा दावा आहे. 
याउलर्, पपपंरी-चचचंवडमध्य ेप्रवतददन 
१३०० र्न कचरा सकंललत होतो, असे 
सांगगतल ेजात.े तसचे, बायोमायवनगं, 
सी एन्ड डी वसे्ट प्रकल्पही सरुू आहेत. 
मग, कचऱयाचे डोंगर कमी केल्ाचा 
दावा करत असताना प्रशासनाला 
नव्ा कचऱया डेपोची आवश्यकता 
काय? असा प्रश्न आहे. शहराची 
आतंरराष्ट्र ीय ओळख पसुण्ाचा प्रयत्न…  

पपपंरी-चचचंवड हे वगेान ेववकलसत होणारे 
शहर आहे. या शहराच्ा ववकासाचा 
पाया माजी कें द्ीय मतं्ी तथा राष्ट्रवादीचे 
सववेसववा शरद पवार यांनी घातला. 
ज्ा भागात त्ांच्ा दरूदृष्ीन े‘दहजंवडी 
आयर्ी पाक्क ’ ववकलसत झाला. ज्ामळेु 
पपपंरी-चचचंवडला आंतरराष्ट्र ीय ओळख 
प्राप्त झाली. त्ाच भागात पनुावळे येथे 
कचरा डेपो उभारण्ाच्ा हालचाली 
सरुू आहेत. पनुावळे गावचा  पपपंरी-
चचचंवडच्ा हद्दीत १९९७ मधे्य समावेश 
झाला. त्ानतंर २००८ साली या दठकाणी 
प्रशासनान ेकचरा डेपोच ेआरक्षण र्ाकले 
होते. हा भाग वन ववभागाच्ा हद्दीत 
यतेो. गले्ा १५ वषषांत प्रशासनाला या 
दठकाणी कचरा डेपो केला नाही. आता 
या भागात पनुावळे, दहजंवडी, मारंजी 
आणण जांबे अशा गावांमध्ये मोठ्ा 
प्रमाणात नागरी वस्ी झाली आहे. 
प्रस्ाववत डेपोच्ा पररसरातच समुारे 
२० हजार लोकवस्ी आहे. देशाच्ा 
कानाकोपऱयातनू या दठकाणी नागररक 
वास्व्ास आले आहेत. शहराची 
आतंरराष्ट्र ीय ओळख आयर्ी पाक्क  मळेु 

झाली. त्ाच पररसरात कचरा डेपो 
ववकलसत करन महापाललका प्रशासन 
काय हालसल करण्ाचा प्रयत्न करीत 
आहे, असा प्रश्न उपस्स्त झाला आहे. 

हररत क्ेत्र िष्ट करण्ाचा 
अधिकार प्रशासिाला आहे का?
पपपंरी-चचचंवड शहराची लोकसंख्ा 
सुमारे ३० लाखांच्ा घरात आहे. 
नागरीकरण आणण प्रदषूणाचा प्रश्न गभंीर 
होत असताना उपलब्ध असलले ेहररत 
के्षत् नष् करण्ाचा घार् घातला जात 
आहे. प्रस्ाववत कचरा डेपोची जागा 
वनववभागाची असनू, त्ा दठकाणी मोठ्ा 
प्रमाणात वृक्ष आहेत. वनववभागाची 
जागा पपपंरी-चचचंवडमध्य ेघतेली जात 
आहे. त्ा बदल्ात वन ववभागाला 
गडचचरोली येथील जागा ववकत 
घवूेन देण्ाची तयारी पपपंरी-चचचंवड 
महापाललका करीत आहे. ही बाब अत्तं 
चुकीची आणण आके्षपाह्क आहे. शहराचा 
ऑक्ीजन पाक्क  असललेी हररत क्षते् 
नष् करण्ाचा अधिकार प्रशासनाला 
कोणी ददला ? असा प्रश्न आहे.  

आिंळा कारभार…वाऱ्ावर जिता!
 । डििंरी ।महाईन्यूज । रितततनधती।

िुनावळेततील रिस्ातवत किरा िेिो हती शहरािती गरज 
आहे, असा िावा करणारे महािाललका रिशासक तथा आयुक्त 

शेखर लसहं यांिती भयूतमका म्हणजे ‘‘आंधळा कारभार.. अन्  
वाऱयावर जनता..’’ असा रिकार आहे. किरा िेिोिे आरक्षण 

रद्द करण्ासाठी सव्षस्रातयून तवरोध होत असतानाहती 
िेिो तवकलसत करण्ासाठी गुप्त बैठका करणाऱया 

रिशासनातवरोधात भयूतमियूत्र आणण सोसायटतीधारकांवर उिोरण 
करण्ािती वेळ आलती आहे.  

पपंपरी-चचंचवडकराचं ेआरोग्य धोक्ात… 
प्रस्ाववत कचरा डेपोच्ा जवळच पपपंरी-चचचंवड 

शहराला पाणीपरुवठा करणारा रावते बिंारा आहे. 
कचरा डेपोच्ा ‘ललचेड’मुळे हा जलस्तोत प्रदपूषत 
होण्ाची भीती आहे. त्ामुळे नागरी आरोग्ाचा प्रश्न 
वनमवाण होव ूशकतो. कचरा डेपोच्ा चचवेमुळे भवूमपतु्ांना 

कवडीमोल दराने जमीनी ववकाव्ा लागल्ा. त्ा 
भागात आता मोठे गहृप्रकल्प उभारण्ात आले आहेत. 
यामध्य ेहजारो सदवनकािारकांनी वास्व्ास सरुूवात 
केली आहे. त्ा नागररकांना वेठीस िरण्ाच ेकाम 
पपपंरी-चचचंवड महापाललका करीत आहे. 

कचरा डेपो आरक्षण रद्द करावे म्हणून गत मदहन्ामध्य ेसोसायर्ीिार, स्ावनक नागररकांनी समुारे ७ हजार 
आदंोलकांची बाईक रॅली काढली. एव्हढ्ा मोठ्ा प्रमाणात ववरोि असताना प्रशासन हा प्रकल्प जबरदस्ी 

लोकांच्ा माथी मारण्ाचा प्रयत्न करीत आहे. गडचचरोलीमधे्य वन ववभागाला जागा देण्ात यते आहे. त्ादठकाणी वकृ्षलागवड 
केली जाणार आहे. त्ा बदल्ात पनुावळेतील वकृ्षतोड करण्ाचा दावा केला जातो. मग, गडचचरोलीच्ा वकृ्ष लागवडीचा पपपंरी-
चचचंवडकरांना काय फायदा? असा आमचा प्रश्न आहे. नागरी आरोग्ाला िोका वनमवाण करणारा, जलस्तोत दपूषत करणारा, 
शहराच्ा पयवावरणासाठी घातक असणारा आणण आयर्ी हबला दगुगंिीन ेबदनाम करणारा हा प्रकल्प तात्ाळ रद्द करावा. 
 -तषुार कामठे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँगे्स पार्टी. (शरद पवार गर्). 
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सी.आर.पी.सी प्रिाणे नोटीस
   यालशवाय फेसबुक युजर प्रदीप कणसे नावाने पोस्टवर अश्ील 

भाषेत कमेंर् करण्ात आली होती. पोललसांनी हे फेसबुक अकाऊर् 
वापरणाऱया संशगयताचा मोबाईल रिमांक प्राप्त करन त्ाला देखील 
सी.आर.पी.सी प्रमाणे नोर्ीस ददली. या चौघांवर पुणे सायबर पोलीस 
ठाण्ात आयपीसी 354 (अ) आणण 509 नुसार गुन्ा दाखल करण्ात 
आला. याबाबत रपाली चाकणकर यांचे भाऊ संतोष बबन बोरार्े  
यांनी पुणे सायबर पोलीस ठाण्ात पफयवाद ददली. यातील संशगयत 
असलेल्ा  जयंत पार्ील, रणजीत राजे हात्तींबरे आणण अमोल पार्ील 
यांच्ा सोशल मीपडया अकाउंर्वरून, त्ांचे मोबाईल रिमांक सायबर 
पोललसांनी वमळवले.

 र प ा ल ी  च ा क ण क र 
यांच्ाबद्दल सोशल मीपडयावर 
आ क्षे प ा ह्क  म ज कू र  प्र ल स द्ध 
केल्ाबद्दल प्रदीप कानसे 
यांच्ावर गुन्ा दाखल झाला 
आहे. त्ाबाबत प्रदीप कानसे हे 
आपली भूवमका मांडत आहेत. 
त्ांनी एबीपी माझाशी बोलताना 
रपाली चाकणकर यांचे आरोप 

फेर्ाळून लावले. आम्ही स्तस्तयांचा 
आदर करतो, जय लजजाऊ म्हणत 
आम्ही बोलायला सुरवात करतो. 
आमचा आक्षेप रपाली चाकणकर 
यांनी केलेल्ा पोस्टवर होता. 
वामन बळीराजाच्ा डोक्ावर पाय 
ठेवतो अशी पोस्ट त्ांनी ददवाळी 
मध्ये केली होती. त्ावर आमचा 
आक्षेप आहे, त्ांनी मला अडकवले 
आहे. माझी बदनामी केली आहे. 
रपाली चाकणकर पदाचा फायदा 
घेतात, लोकांवर दबाव र्ाकतात, 
अन्ाय करतात", असा आरोप 
प्रदीप कानसे यांनी केला. रूपाली 
चाकणकर यांनी ददवाळीत बळी 
राजाच्ा डोक्ावर पाय ठेवणाऱया 
वामनाचे चचत् पोस्ट केले होते. हे 
संकल्प चचत् बळीराजाबद्दलच्ा 
ऐवतहालसक तथ्ांवर अन्ाय 
करणारे असल्ाचा दावा प्रदीप 
कानसे यांनी केला होता. मात् पुणे 
सायबर पोललसांनी गुन्ा दाखल 
केला होता. रपाली चाकणकर 
यांच्ाबद्दल सोशल मीपडयावर 
आक्षेपाह्क मजकूर प्रलसद्ध केल्ाचा 
त्ांच्ावर आरोप ठेवण्ात आला.  
मात् आपण रपाली चाकणकर 
यांच्ाबद्दल कोणतेही आक्षेपाह्क 
ललखाण केले नाही असा दावा 

प्रदीप कणसे यांनी केला. रपाली 
चाकणकर यांच्ाबद्दल सोशल 
मीपडयावर अश्ील मजकूर 
प्रलसद्ध करणाऱया व्क्तींचा 
आणण आपला कोणताही संबंि 
नसल्ाचेही प्रदीप कणसे यांनी 
म्हर्लं आहे. राष्ट्र वादी काँगे्स 
अलजत पवार गर्ाच्ा नेत्ा आणण 
राज् मदहला आयोगाच्ा अध्यक्षा 
रूपाली चाकणकर  यांच्ाववषयी 
समाजमाध्यमात  अश्ील मजकूर 
प्रसाररत केल्ाप्रकरणी पुणे 
सायबर पोलीसांनी गुन्ा दाखल 
करून चौघांना ताब्ात घेतलं. 

रपाली चाकणकर यांच्ा 
बाबतीतील अश्ील  पोस्ट ववकास 
सावंत, जयंत पार्ील, रणजीतराजे 

हात्तींबरे, अमोल के. पार्ील  यांनी 
फेसबुकवर शेअर केली होती. 
या चौघांवर पुणे सायबर पोलीस 
ठाण्ात आयपीसी 354 (अ) 
आणण 509 नुसार गुन्ा दाखल 
करण्ात आला. याबाबत रपाली 
चाकणकर यांचे भाऊ संतोष बबन 
बोरारे्  यांनी पुणे सायबर पोलीस 
ठाण्ात पफयवाद ददली. यातील 
संशगयत असलेल्ा  जयंत पार्ील, 
रणजीतराजे हात्तींबरे आणण अमोल 
पार्ील यांच्ा सोशल मीपडया 
अकाउंर्वरून, त्ांचे मोबाईल 
रिमांक सायबर पोललसांनी 
वमळवले.

आिारे पोलीस पोललसांनी 
जयंत रामचंद् पार्ील या सांगली 

लजल्हातील  िनगरवाडीत 
राहणाऱया आरोपीपयगंत पोहोचले 
. त्ाला ताब्ात घेतले असता 
तपसादरम्ान तो मानलसक 
रग्ण असल्ाचे वनष्पन्न झाल्ाने 
त्ाला सी.आर.पी.सी प्रमाणे 
नोर्ीस  देऊन त्ाचा जबाब 
नोंदवून मोबाईल जप्त केला. 
तसेच सोशल मीपडया पोस्टवर 
अश्ील भाषेत कमेंर् केलेल्ा 
फेसबुक युजर  नावाचे अकाऊंर् 
असलेल्ा संशगयत व्क्ीची 
फेसबुक कंपनीकडून तांपत्क 
मादहती घेण्ात आली. पोललसांनी 
वसंत रमेशराव खुळे वय-34 रा. 
रहार्ी, ता.लज. परभणी याचा शोि 

घेतला असता, आरोप रहार्ी येथे 
असल्ाची मादहती वमळाली. 
पोललसांच्ा पथकाने रहार्ी येथे 
जाऊन आरोपीला ताब्ात घेतले. 
त्ाला सायबर पोलीस ठाण्ात 
आणून त्ाचा जबाब नोंदवून घेत 
फोन जप्त केला. त्ाला सी.आर.
पी.सी प्रमाणे नोर्ीस देण्ात 
आली आहे.आम्ही स्तस्तयांचा आदर 
करतो, जय लजजाऊ म्हणत आम्ही 
बोलायला सुरवात करतो. आमचा 
आक्षेप रपाली चाकणकर यांनी 
केलेल्ा पोस्टवर होता. वामन 
बळीराजाच्ा डोक्ावर पाय ठेवतो 
अशी पोस्ट त्ांनी ददवाळी मध्य े
केली होती. 

।  िणु े। महाईन्यूज । 
रितततनधती।

राज्य मदहला 
आयोगाच्ा अध्यक्ष 
रुिालती िाकणकर  

यांनती खोट्ा 
आरोिांमध्ये आम्हाला 
फसवले आहे. आम्हती 

कुठल्ाहती अश्तील 
डटप्पण्ा केल्ा 

नव्हत्ा" असं संभाजती 
तरिगेििे  रििेश संघटक 

रिितीि कानसे यांनती 
सांगगतलं.

आमदार धंगेकर डॉक्टरांच्ा वेशभूषेत संजीव ठाकूरांच्ा 
मुलाचाही राजीनामा!

 । िणु े।महाईन्यूज । 
रितततनधती।

आजपासून हहवाळी 
अधिवेशनाला सुरवात होत 
असून, पुण्ातील काँग्ेसचे 

आमदार रवींद्र िंगेकर 
(RAVINDRA DHANGEKAR) 

हे से्थोस्ोप आणि एप्रन 
घालून डॉक्टरांच्ा वेशभूषेत 

वविानभवनात पोहचले आहेत.
लललत पार्ील प्रकरिात (LALIT 

PATIL DRUG CASE) सखोल 
चौकशी करण्ाची मागिी 

करण्ासाठी त्ांनी डॉक्टरांच्ा 
वेशभूषेत वविानभवन गाठत 

सववांचे लक्ष वेिून घेतले. 

तर, लललत पार्ील यांना 
पंचतारांपकत सेवा रोदहत पार्ील 
यांना ददली होती, संजीव ठाकूर 

(Sanjeev Thakur) यांना 
अर्क करावी यासाठी रस्तावर 
आम्ही आलो असल्ाचे त्ांनी 
सांगगतले. लशवाय संजीव ठाकूर 
यांना ज्ांनी-ज्ांनी फोन केले, 
कोण कोण यामध्ये होते त्ा  
सगळ्ांची चौकशी व्हावी या 
मागणीचं लक्ष वेिण्ासाठी मी 
आज अधिवेशनात अशाप्रकारे 
आलो असल्ाचं िंगेकर पुढे 
बोलतांना म्हणाले की, लललत 

पार्ील ससून रग्णालयातून 
पळून गेला. ससून रग्णालयाच्ा 
'डीन'ने तब्बल नऊ मदहने लललत 
पार्ील याला पंचकाररत सेवा ददली 
होती. यासाठी सातत्ाने आम्ही 
आवाज उठवत आहोत. याप्रकरणी 
आतापयगंत अनेक लोकांना अर्क 
देखील झाली आहे. मात् संजीव 
ठाकूर यांना आत्ापयगंत अर्क 
झालेली नाही. या मागणीसाठी 
आम्ही सातत्ाने रस्तावर उतरलो. 

आज अधिवेशनाचा पदहला ददवस 
आहे. या प्रकरणात सरकारचं लक्ष 
गेलं पादहजे आणण संजीव ठाकूर 
यांना ज्ाज्ा मंत्रांनी फोन केले 
त्ांची देखील चौकशी झाली 
पादहजे, असे िंगेकर म्हणाले. 
तर, अनेकांची चौकशी सुरू 
आहे. आत्ापयगंत 30 पेक्षा अधिक 
लोकांना अर्क करण्ात आली 
आहे. पण संजीव ठाकूर यांना 
देखील अर्क केली पादहजे. तसेच 
त्ांना ज्ांनी-ज्ांनी फोन केले 
आणण लललत पार्ील याला ससून 
रग्णालयात ठेवण्ासाठी मदत 
केली त्ांच्ावर देखील कारवाई 
झाली पादहजे. तुरंगात असताना 
डॉक्टरांना ज्ांनी फोन केले, 
तसेच लललत पार्ीलला अर्क 
केल्ानंतर पोललसांना ज्ांनी फोन 
केले त्ांच्ावर देखील कारवाई 
झाली पादहजे.

 । िणु े।महाईन्यूज । 
रितततनधती।

लललत पार्ील (Lalit Patil)  
प्रकरणात पदमुक् करण्ात 
आलेले ससूनचे माजी डीन संजीव 
ठाकूर (Sanjeev Thakur)  
यांच्ा मुलाने  राजीनामा ददला 
आहे. डॉ. अमेय ठाकूर (Dr. Amey 
Thakur)  असे मुलाचे नाव असून 
ते  बी जे मेपडकल कॉलेजमध्ये (B 
J Medical College)  प्राध्यपक 
म्हणूक काय्करत होते. त्ांनी बी जे 
मेपडकल कॉलेजमिील प्राध्यापक 
पदाचा राजीनामा ददला आहे. 
राजीनाम्ाचे कारण समोर न 
आल्ाने अनेक चचषांना उिाण 
आले आहे.   डॉक्टर संजीव ठाकूर 
पुण्ात ससून रग्णालयाचे डीन 
म्हणून रजू झाल्ानंतर डॉक्टर 
अमेय ठाकूर हे बी जे वैद्यकीय 

महा ववद्यालयात प्र ाध्यापक 
म्हणून रजू झाले होते. त्ाआिी 
डॉक्टर संजीव ठाकूर सोलापूरला 
शासकीय रग्णालयात डीन म्हणून 
असताना डॉक्टर अमेय ठाकूर 
वतथल्ा वैद्यकीय महाववद्यालयात 
प्राध्यापक म्हणून काम करत 
होते. ज्ाला सोलापुरातील काही 
डॉक्टरांनी आके्षप घेतला होता. 
डॉक्टर अमेय ठाकूर यांची वैद्यकीय 
महाववद्यालयात प्राध्यापक म्हणून 
वनयुक्ी त्ांचे वडील डॉक्टर 
संजीव ठाकूर यांच्ा प्रभावातून 
झाल्ाचा आरोप होत होता. 
अखेर त्ांनी राजीनामा ददला आहे. 
ससून रग्णालयात अधिष्ाता डॉ. 
संजीव ठाकूर आणण मुलगा डा. 
अमेय ठाकूर या पपतापुत्ांसाठी  
र ग्ण ा ल य ा त  वव शे ष  से व ा 
असल्ाच्ा चचवा समोर आल्ा 
होत्ा.

लललत पाटील प्रकरणात चौकशीची मागणी

चाकणकरांिी आम्ाला फसवले!
संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक प्रदीप कानसेंचा दावा
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महानगरपाललकेचे आयुक् तथा 

प्रशासक शखेर लसहं यांच्ा समवते 
भाजपा शहराध्यक्ष शकंर जगताप 
यांनी नवी सांगवी पररसरातील ववववि 
प्रस्ाववत ववकासकामांची पहाणी 
केली. पहाणी दौऱयामध्य ेसांगवी, नवी 
सांगवी, पपपंळे गुरव आदी दठकाणच्ा 

ववकासकामांचा आढावा घेतला. 
यावेळी माजी महापौर माई ढोरे, 
माजी स्ायी सवमती सभापती राजेंद् 
राजापूरे, माजी नगरसेवक सागर 
अंगोळकर, हष्कल ढोरे, उषा मुंडे, 
अंबरनाथ कांबळे, संतोष कांबळे, 

शारदा सोनावण,े श्ी गणशे सहकारी 
बकेँचे सचंालक सजंय जगताप, माजी 
लसनरे् सदस्य सतंोष ढोरे, भाजपा शहर 
चचर्णीस दहरेन सोनावण,े सामालजक 
काय्ककतवे जवाहर ढोरे यांच्ासह 
स्ावनक नागररक उपस्स्त होते.     

यावळेी सांगवी यथेील सगंमनगर, 
ममतानगरमागवे बोपोडी, औिंकडे 
जाणाऱया पुलाच्ा संदभवात चचवा 
झाली. या पुलाच्ा बाबतीत कृषी 
ववभागाच्ा काही तांपत्क अडचणी 
असनू, त्ा लवकरच मागटी लावण्ात 
येतील. तसेच, मिुबन सोसायर्ी 
गल्ी नंबर १ ते ९ येथील १२ 
मीर्रचा रस्ा, नवी सांगवी येथील 
कृष्ा चौक येथे २० मीर्रच्ा 
रस्तासंदभवात तसेच रामनगर–
यमुना सोसायर्ी, मयूर नगरीच्ा 
शेजारचा रस्ताच्ा कामाला गती 

देण्ाबाबतही चचवा करण्ात आली. 
शंकर जगताप म्हणाले की, 
नागररकांना पायाभूत सुवविा 
सक्षमपणे उपलब्ध व्हाव्ात 
यासाठी प्रशासनाकडे सकारात्मक 
दृष्ीकोनातून आम्ही पाठपुरावा 
करीत आहोत. यामुळे शहरातील 
नागररकांना वमळणाऱया सवुविा या 
दजवेदार असाव्ात, यासाठी आम्ही 
नेहमीच आग्ही आहोत. पकमान 
पुढील ५० वषषांचा ववचार करून 
प्रशासनान ेमुलभतू सवुविांची वनवम्कती 
करावी, अशी अपेक्षा आहे.

 । डििंरी ।महाईन्यूज । 
रितततनधती।

डििंरी-चििंवि 
महािाललकेत रिशासकीय 
राजवट सुरू आहे. त्ामुळे 

रिशासनाने नागररकांना 
िायाभयूत सोयती-सुतवधा 

िेण्ासाठी कालबद्ध 
काय्षक्रम तनलचित करावा. 
ज्याद्ारे तवकासकामांना 

गतती िेता येईल. शहराच्ा 
सववांगतीण तवकासासाच्ा 

दृष्तीने सकारात्मक 
भयूतमकेतयून रिकल्प मागची 
लावावेत, अशती सयूिना 

भाजिा शहराध्यक्ष शंकर 
जगताि यांनती केलती. 

‘स्पोर्टस सीरी ’ त खेळाडू ‘वंचचत ’ 
 । डििंरी । 

महाईन्यूज । रितततनधती।
राष्ट्र वािती युवक काँगे्स 

डििंरी चििंवि शहर यांच्ा वततीने 
महािाललकेिती खेळाियू  ित्क 

योजना सुरू करण्ासाठी  आज 
अततररक्त आयुक्त तवजय खोराटे 

यांना तनवेिन िेण्ात आले. 
‘स्ोट््षस सतीटती’ घिवण्ािा िावा 

रिशासनाकियून केला जात असताना 
ित्क योजनेिासयून खेळाियूि 

‘वंचित’ असल्ाने क्रीिा क्षेत्रातयून 
नाराजतीिा सयूर आहे.

यावेळी बोलताना युवक अध्यक्ष 
इम्ान शेख म्हणाले की,  "पपपंरी 
चचंचवड महापाललकेच्ा वतीने 
शहरातील उदयोन्ुख आधथ्कक दृष्टा 
मागास असलेल्ा खेळाडंूकररता 
पपपंरी चचचंवड मनपा तफवे  गेली अनेक 
वष्क खेळाडू दत्क योजना सुरू होती. 
या योजनेतून ववववि प्रकारच्ा रिीडा 
प्रकारातील खेळाडंूना महापाललकेकडून 
आधथ्कक हातभार लावला जात होता. या 

योजनेत खेळाडंूसाठी पफलजओथेरपी 
मानसोपचार आणण रिीडा वैद्यक 
या सुवविा पुरववण्ात येत होत्ा.
यात पीएमपीएल बस मोफत पास, 
खेळाडंूना कीर् आणण आहार भत्ा, 
तसेच वनयमानुसार लशष्यवृत्ी तसेच 

आहार भत्ा देण्ात येत होता. हॉकी 
कबड्ी बॅडवमरं्न रायफल शूपर्गं 
जलतरण लॉन रे्वनस बॉकक्गं या 
खेळांसाठी ही योजना होती.परंतु 
कोववड-19 च्ा प्रभावानंतर सदर 
योजना बंद करण्ात आली. दोन 

वष्क उलरू्न गेले तरी ही योजना 
पुन्ा सुरू करण्ात आली नाही. 
युवक शहराध्यक्ष इम्ान शेख, युवक 
काय्कअध्यक्ष सागर तापकीर,युवा नेते ऍड 
संतोष लशदें.युवक पदाधिकारी शाकीब 
शेख,वृशांत सोनवणे उपस्स्त होते. 

दत्तक योजनेचा महापाललकेला पडला विसर? : राष्ट्रिादी युिक काँगे्सचा  सिाल

भाजपा शहराध्यक्ष शकंर जगताप याचंी सचूना :  आयकुासंोबत विकासकामांची पाहणी 
शहराच ेवाढत ेनागरीकरण आणण 
वाहतूक समस्या याचा ववचार 

करन महापाललका प्रशासनाने प्रस्ाववत रसे् 
आणण नदी पात्ावरील पुलांची कामे तातडीन ेहाती 
घेतली पादहजेत. तसेच, मुख् रस्तांना 
पयवायी रसे् उपलब्ध करण्ाबाबत 
पढुाकार घेतला पादहज.े या दृष्ीकोनातून 
प्रशासकीय प्रमुख शेखर लसहं यांच्ासोबत सकारात्मक चचवा झाली. 
आगामी काळात वनलचितपणे प्रस्ाववत कामांना गती ददली जाईल. 
  - शंकर जगताि, शहराध्यक्ष, भाजपा, पपपंरी-चचचंवड.

ववकासकामांसाठी गरज कालबद्ध नियोजिाची! 

   … अन्यथा जनआंदोलन
शहरात आतंरराष्ट्र ीय राष्ट्र ीय तसचे राज्स्रीय पातळीवर 

गोल्ड मेडल वमळवणारी खेळाडंूची संख्ा लक्षणीय आहे.
शहरातील उद्योन्खु व आधथ्कक दृष्टा मागासलेल्ा खेळाडंूचे 
मोठ्ा प्रमाणात नुकसान होत आहे.तरी शहराच ेव राज्ाच ेतसचे 
देशाच ेनाव उज्वल करण्ाच ेसामथ््क असणाऱया खळेाडंूकररता 
माननीय आयकु् साहेबांनी सदर योजना पनुजटीववत करावी व 
शहरातील गोरगरीब खेळाडंूना प्रोत्ाहन द्यावे.अशी मागणी   
राष्ट्रवादी यवुक काँगे्सच्ा वतीन ेकेली गलेी.मागणी मान् न 
केल्ास महापाललका प्रशासनाववरद्ध जन आदंोलन उभ ेकरावे 
लागेल असा इशारा इम्ान शखे यांनी ददला."

खेळाडंुपययंत आरथथिक िदत 
यावळेी बोलताना कायवाध्यक्ष सागर तापकीर म्हणाल े" 

ऋतरुाज गायकवाड सारखा पपपंरी चचचंवड मिील एक खेळाडू 
आज देशाचा प्रवतवनधित्व करत आहे. पपपंरी चचचंवड शहरातनू 
देशाच ंनावलौपकक करणारे मोठ्ा सखें्न ेखेळाडू असनू 
त्ांना आधथ्कक मदत पोहोचली पादहजे." यावळेी ऍड संतोष लशदें 
म्हणाले "खळेाडू दत्क योजनते काही वनवडक खळेांना स्ान 
न देता ऑललपंपक मधे्य यणेाऱया तसचे परिकेर्, करारे्,पकक 
बॉकक्गं सारख्ा सव्क प्रकारच्ा रिीडा स्पिवेतील खळेाडंूना 
सदर योजनते स्ान वमळाव.े
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 पवशेष 4

महाईन्यूज हे डिजिटल वृत्तपत्र संस्ािक संिािक अधधकराव दिवे- िाटतील यांनी ववशाल थिएटर, डपपंरीच्ा बािूला 'महाईन्यूज'च्ा पुणे ववभागीय काययालयामधून प्रकाजशत केले आहे. या वृत्तपत्रात डिजिटल स्वरुपात मुद्ीत केलेले लेख, 
बातम्ा तसेच लेखनाशी डकंवा ववचारांशी संस्ापक संपादक सहमत असतीलच असे नाही.  काय्षकारी संिािक ः *वैष्णव जाधव. (*सव्व बातम्ांची, लेखांची व लेखनाची िबाबदारी यांची राहील) एमएसएमई क्रमांक ः MH-26-0158827. 
(ववशेष सूचना: हा अंक डप्रटंसाठी नाही. गैरवापर केल्ास कायदेशीर कारवाई केली िाईल.)

आजिवरी तुम्ां आम्ां नेणपण । 
कौतुकें  खेळणें संग होता ॥१॥

आतां अनावर िालें अगुणाची । 
करं नये तें चच करीं सुखें ॥२॥

- संत तुकाराम

देशात कडिान्ांचे पुरेसे उत्ादन 
होत नसल्ामळेु आपल्ाला ती आयात 
करावी लागतात. खाद्यतले हा ववषय 
डोकेदखुी वाढववणारा आहे. कडिान्े 
व खाद्यतेल यांच्ा आयातीसाठी 
आपल्ाला वषवाला समुारे दोन लाख 
कोर्ी रपयांचे परकीय चलन खच्क 
करावे लागते. अशी कृषी उत्ादने 
देशात पुरेशा प्रमाणात उत्ाददत होऊ 
लागली, तर परकीय चलन तर वाचलचे 
आणण त्ाचबरोबर शतेकऱयांच ेउत्न्नही 
तवेढ्ा प्रमाणात वाढेल. भारतात समुारे 
अडीच कोर्ी हेक्टर सपुीक जमीन पडीक 
आहे. अशी जमीन लागवडीखाली 
यणे्ासाठी कें द् सरकारने आणण राज् 
सरकारांनी कोणती पाऊल ेउचलावीत हे 
नीवत आयोगान े२०१६ साली सरकारला 
सांगगतल.े 

सरकारने नीवत आयोगाच्ा 
लशफारशीनुसार कृती केली असती, 
तर ग्ामीण भारतात सुमारे अडीच 
कोर्ी लोकांना उत्ादक रोजगार 
उपलब्ध झाले असते आणण त्ानंतर 

सरकारला महात्मा गांिी राष्ट्र ीय ग्ामीण 
हमी योजनवेर वषवाला समुारे एक लाख 
काोर्ी रपय ेखच्क कराव ेलागल ेनसत.े 
तसचे आज पडीक असणाऱया जवमनीवर 
कडिान् ेव तेलवबया यांच ेप्रािान्ाने 
उत्ादन घेऊन देश भुसार पपकांच्ा 
सदंभवात स्वयपंणू्क झाला असता. परंतु 
प्रत्क्षात असे घडले नाही. २०२१ 
साली भारतात नॅनो रासायवनक खतांच े
उत्ादन सरुू करण्ात आल.े अशी खते 
बनववण्ाचे तंत्ज्ान भारताने ववकलसत 
केले आहे आणण त्ांचे आंतरराष्ट्र ीय 
पातळीवर उत्ादन करण्ाचे एकस्व 
अधिकार म्हणजेच पेर्न्ट वमळववले 
आहे. अशा नॅनो खतांचा उत्ादन 
खच्क पारंपाररक रासायवनक खतांपके्षा 

खपू कमी आहे. त्ामळेु शतेकऱयांच्ा 
खतांवरील खचवात मोठी बचत होईल. 
या खतांच्ा वापरामळेु उत्ादनात समुारे 
१० र्के् वाढ होणार आहे. तसचे अशी 
खते वनस्पती तात्ाळ शोषून घेत 
असल्ामुळे पारंपाररक रासायवनक 
खतांमुळे होणारी पयवावरणाची हानी 
वनकाली वनघणार आहे. एवढे सव्क 
फायदे होण्ाची खात्ी असताना ननॅो 
रासायवनक खतांचे पुरेशा प्रमाणात 
उत्ादन सुरू झालेले ददसत नाही. 
काही देशांनी नॅनो खतांची मागणी 
केली. परंत ुसरकारने त्ांना प्रवतसाद 
ददला नाही. हा दिुाळ गाईच्ा कासतेील 
दिू न काढण्ासारखा प्रकार झाला! 
ननॅो रासायवनक खतांच ेपरेुशा प्रमाणात 
उत्ादन झाले असते, तर सरकारचे 
रासायवनक खतांसाठी अनुदान 
देण्ासाठी वषवाला खच्क होणारे २.२५ 
लाख कोर्ी रपय ेवाचल ेअसत.ेननॅो 
रासायवनक खतांच्ा संदभवातील मादहती 
जाहीर होताच काही देशांनी अशी खते 
ववकत घणे्ाची इच्ा व्क् केली. 

ॲनिमल’ सारखाच ससिेमा अस ूशकतो

गावांिी आखली आहे, कृषिववकासाची पाऊलवाट

मोदी सरकारने गेल्ा सुमारे १० वषवांत एकूि आधथथिक ववकासासाठी बरेच काही केले. परंतु कृपष 
ववकासासाठी फारसे काही केल्ाचे हदसत नाही. प्रत्ेक शेताला पाण्ाची सुवविा, ‘पर डट्र ॉप मोअर क्ॉप’ अशी 
घोषिाबाजी पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी केली. शेतकऱयांचे उत्पन्न दपु्पर् करण्ाचे आश्ासन हदले. परंतु प्रत्क्षात 
यातील काहीच घडलेले हदसत नाही. शेती क्षेत्ाचा ववकास न झाल्ामुळे िान्ोत्पादनात पुरेशी वाढ झाली नाही.

।। अभंगवाणती ।।

रणबतीर कियूरिती रिमखु 
भयूतमका असललेा, सिंतीि रेड्ी 
वांगा यांनती दिग्दलश्षत केलेला 

‘ॲतनमल’ हा लसनेमा सध्या 
सगळीकिेि ििचेत आहे. सिंतीि 
रेड्ी वांगा यांिा अजु्षन रेड्ी आणण 

त्ािा दहिंती अवतार असललेा 
कबतीर लसगं होता, तसाि डकंवा 

त्ाहयूनहती आणखती िोन िावल ंिढेु 
जात हा लसनेमा िरुुरांमधल्ा 

दहसंिेती, तसिं ‘अल्ा मले’िती 
रुिं िाखवतो आणण त ेसगळं 

भयकंर आहे, अस ंएक मत आहे. 
आत्ंवतक पुरषी असलेली 

‘ॲवनमल’ मिली रणववजय ही 
व्गक्रेखा अतं्त वमसोजेवनस्ट 
म्हणजे स्तीदे्ष्ी आहे, असं एक 
मत आहे. तर ‘ॲवनमल’ हे नाव 
असलेल्ा लसनेमाकडून सरळ- 
साध्या गोष्ीची अपेक्षा करणंच 
चुकीचं असं कुणाला वार्तं 
तर कुणाला या लसनेमातल्ा 
न ायकाच्ा  ‘अल्ा मेल ’ 
स्वरपाबाबत लसनेमा पाहताना 
स्तस्तया ज्ा पद्धतीने र्ाळ्ा 
वाजवत प्रवतसाद देतात, ते 
चचतंाजनक वार्तं आहे. एकुणात 
काय तर बऱयाच ददवसांनी एखाद्या 
लसनेमाबद्दल एवढी उलर्सुलर् 
चचवा होते आहे. तसं एखादा नवीन 
लसनमेा आला, चाहत्ांना आवडला 
पकंवा त्ात काहीतरी लक्ष वेिून 
घेणारं असलं की त्ाची चचवा 
होतेच. उदाहरणाथ्क शाहरख 
खानच्ा जवान लसनेमाबद्दलही 
भरपूर चचवा झाली, पण वतचे संदभ्क 
वेगळे होते. ‘ॲवनमल’चे संदभ्क 
पूण्क वेगळे आहेत. असा लसनेमा 

स्तस्तयांबद्दलचा सगळा पुरोगामी 
ववचार माग ेनऊेन ठेवतो, म्हणनू तो 
आक्षपेाह्क आहे, अस ंकाहीच ंम्हणणं 
आहे, तर असं एवढ्ा र्ोकाला 
जाऊन चचवा करण्ासारखं त्ा 
लसनमेात काहीही नाही, उगाच चचतंा 
करू नका असाही एक प्रवाह आहे. 
गंमत म्हणजे लसनेमा बगघतलेला 
नाही, अस ेलोकही या चचवेत आपलं 
मत पुढे करताना ददसत आहेत. 
तर या लसनेमात दाखवलेल्ा 
पुरूषी आरिमकता पकंवा अल्ा 
मेल या वृत्ीबद्दल आणण वतला 
प्रवतसाद का वमळतो आहे, याची 
चचवा. मुळात ‘ॲवनमल’ लसनेमात 

असं काही आहे याची हे काहीतरी 
वेगळं. नवं आहे, चचतंाजनक आहे 
अशा पद्धतीने चचवा करण्ाचीच 
गरज नाही कारण आपण, आपला 
समाज असेच आहोत. ज्ा 
लसनेमाच्ा माध्यमातून हे सगळं 
दाखवलं जातं, तो मुळात तयार 
होतो तोच पुरषांसाठी. पुरूष 
प्रेक्षक हेच आपल्ा लसनेमाचे खरे 
ग्ाहक असतात. त्ामुळे त्ांना 
ररझवण्ासाठी, त्ांना आपले पैसे 
वसूल झाले आहेत, असं वार्ावं 
याच पद्धतीने लसनेमा तयार केला 
जातो. अगदी मोजके अपवाद 
वगळले तर लसनेमा कशा पद्धतीने 

पेश केला जातो, त्ात स्तस्तयांना 
ज्ा पद्धतीने दाखवलं जातं, ते 
लक्षात घेतलं की लसनेमा कसा 
पुरषांसाठीचं तयार केला जातो, 
हे लक्षात येतं. स्ती पुरषांचं प्रेम ही 
अनकेदा लसनमेांची मखु् संकल्पना 
असते. त्ातील तथाकधथत नायक 
त्ाला आवडलेली नागयका 
वमळवण्ासाठी सगळ्ा खर्ापर्ी 
करतो. प्रसंगी खलनायक आणण 
त्ाच्ा सहकाऱयांची दोन हात 
करतो. वळेप्रसगंी समाजाशी संघष्क 
करतो. त्ाने त्ाच्ा सामथ्वाचं 
प्रदश्कन करायचं आणण त्ाला 
आवडलेली स्ती वमळवायची हेच 
आपला लसनेमा आिीपासूनच 
दाखवत आलेला नाही का? मग 
हे अल्ा मेलपेक्षा वेगळं काय 
आहे ? आपल्ासाठी असं सगळं 
करणाऱया तथाकधथत सामथ््कवान 
पुरषाला हवं ते करायला आपण 
तयार आहोत, पकंवा आपल्ाला 
असाच परुष वमळायला हवा असचं 
स्तस्तयांना वार्ावं अशीच त्ांचीही 
मानलसकता तयार करून ददली 
जात नाही का? एखाद्या स्तीला 
एखादा पुरष वमळवायचा आहे 

आणण त्ासाठी ती आपलं सगळं 
सामथ्गं वापरते आहे असं पकती 
लसनेमे दाखवतात? उलर् वतने 
वनबु्कद्धपणे आपल्ा सौंदयवाचा 
वापर करायचा आणण पुरषाने 
त्ाच्ा सामथ्वाचा हेच वमथक 
आपला लसनेमा कायमच ठसवत 
आला आहे. त्ामुळे अल्ा मेल 
ही संकल्पना खरंतर आपल्ा 
लसनेमात वेगवेगळ्ा पद्धतीने 
कायमच मांडली गेली आहे. पुरष 
हा मुळात र्ोळीत वावरणाऱया 
प्रमुख नरासारखाच असतो, तो 
त्ाला हवं ते आिी सामोपचाराने 
वमळवायचा प्रयत्न करतो आणण ते 
तसं वमळाल ंनाही तर आरिमकपणे 
वमळवतो, दहसकावून घेतो. आणण 
आपल्ाला वमळवण्ासाठी 
कुणीतरी सामथ्वाचं प्रदश्कन 
करतं, आपल्ा कुरंु्बासाठी 
कुठल्ाही थराला जातं ही गोष् 
स्तस्तयांना आवडते, हेच लसनेमांनी 
आपल्ाला लशकवलं आहे. एकदा 
ही मानलसकता तयार असल्ावर 
थोड्ाफार फरकाने त्ात बसेल 
अशीच कथानकं तयार होणार यात 
आचिय्क ते काय?

संसृ्ततीच्ा रित्ेक टप्प्ावर एक काळ 
असा येतो की ज्या वेळी सज्जनांच्ा सुसभ्य 

वत्षनािेक्षा रासवटांच्ा असभ्य वत्षनात 
‘िौरुर’ (?) असल्ािे मानले जाते.

ससृं्तीच्ा प्रते्क र्प्प्ावर एक 
काळ असा यतेो की ज्ा वळेी सज्जनांच्ा 
ससुभ्य वत्कनापेक्षा रासवर्ांच्ा असभ्य 
वत्कनात ‘पौरष’ (?) असल्ाचे मानले 
जात.े सभ्यतसे ‘नामद्क’ (?) गणल ेजाते 
आणण वनयमान ेचालणाऱयाची वासलात 
‘नेभळर्’ अशी लावली जात.े हा काळ 
असा की दांडगर्ांची दमनशाही लोकांस 
अधिक भावते. म्हणज ेवाहतकुीची वद्कळ 
असलेल्ा कोणत्ाही चौकात सभ्य-
सदाचारी वाहतकू लसग्नल दहरवा होण्ाच्ा 
प्रतीक्षेत असतो आणण बेमुव्कतखोर 
मोर्ारचालक वनयम-वबयम खंुर्ीस र्ांगून 
सरवास आपल्ा मोर्ारी दामर्तात. हे 
सव्ककालीन सत् असले तरी बहुतांश 
समाजास जवे्हा या अशा वनयमभंजकांचे 
कौतकु वारू् लागते, त्ांच्ा कत्कबगारीचे 
अप्रपू वारू् लागत ेआणण या असल्ा व्क्ी 
अनुकरणीय वारू् लागतात तवे्हा वनलचितच 
ती संसृ्तीच्ा ऱहासाची सरुवात असत.े 
जागवतक पातळीवर अशी दोन उदाहरणे 
आढळतात.

िांिगशे्वरांिा काळ!

संपादकीय

भयूतमका
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हल्ा फक्त मललक यांच्ावर; बाकीचे यांच्ा मांडीवर! 
      शशिसेना ठाकर ेगटाचे नेते संजय राऊतांनी भाजपला डडिचलं

।  मुंबई । 

रितततनधती : महाईन्यूज 
राज्ाच ेउपमुख्यमंत्ी देवेंद्र 
फडिवीस (DEVENDRA 

FADNAVIS) यांनी राष्ट्रवादी 
काँग्सेच ेआमदार नवाब मललक 

(NAWAB MALIK) यांचा 
महायुतीतील समावशेाला 

ववरोि केल्ानतंर आता 
ववरोिकांनाही महायुतीला 

लक्ष्य करण्ाची आयती सिंी 
वमळाली आहे. लशवसनेा ठाकरे 

गर्ाचे नते ेखासदार सजंय 
राऊत (SANJAY RAUT) यांनी 

भाजपला पडवचलं आहे.  

हल्ा फक् मललक यांच्ावर 

बाकीचे यांच्ा मांडीवर अशा 
शब्ात हल्ाबोल करत राऊतांनी 
भाजपवर र्ीकास्त सोडले आहे. 
सध्या जावमनावर असललेे राष्ट्रवादी 
काँग्ेसचे आमदार नवाब मललक 
यांनी ववधिमंडळाच्ा दहवाळी 
अधिवेशनात हजेरी लावली. 
राष्ट्रवादीतील फुर्ीनतंर मललक यांनी 
आपली भवूमका स्पष् केली नव्हती. 
मात्, आज मललक हे थरे् सत्ािारी 
बाकांवर बसल्ाने ववरोिकांनी 
भाजपला घेरण्ाचा प्रयत्न केला. 
उपमुख्मंत्ी देवेंद् फडणवीस 
यांनी आपली भाजपची भूवमका 
वविान पररषदेत मांडली. मात्, 
त्ाच वळेेस सायकंाळी फडणवीस 
यांनी  उपमुख्मंत्ी  अलजत 
पवारांना पत् ललहून मललकांच्ा 

महायुतीतील समावेशला ववरोि 
केला. फडणवीस यांच्ा पत्ानतंर 
ववरोिकांनी भाजपवर वनशाणा 
सािला. लशवसेना ठाकरे गर्ाचे 
नते ेसजंय राऊत यांनी या पत्ावरून 
भाजपवर बोचरा वार केला. अरे 
बापरे! सत्पेके्षा देश महत्वाचा अशी 
एकदम नवी मादहती देवेंद्जी यांनी 

ददली असल्ाचा उपरोधिक र्ोला 
राऊत यांनी लगावला. राऊतांनी 
पुढे म्हर्ले की, त्ांच्ा देशात 
हसन मुश्ीफ, प्रफुल परे्ल,लसचंन 
घोर्ाळा फेम अलजत पवार, ED फेम 
भावना गवळी,सरनाईक, मलुुडंचे 
पोपर्लाल यांना मानाचे स्ान आहे. 
यांचा देश हा असा आहे! हल्ा फक् 

मललक यांच्ावर.बाकीचे यांच्ा 
मांडीवर! अशी र्ीका करताना पपते 
दिू डोळे वमरू्नी..जात मांजराची.. 
असा र्ोला लगावला आहे. नवाब 
मललक यांच्ा अलजतदादा गर्ाच्ा 
सोबत यणे्ावरून देवेंद्जतींनी एक 

पत् दादांना ललदहल्ाचे समजते, 
सगळ्ात गमतीदार भाग आहे, 
ददवसभरातल्ा एकूण घडामोडी 
पाहता, ज्ा पद्धतीन ेदेवेंद्जी र्ट्र ोल 
झाललेे आहेत आणण महाराष्ट्र ाला ते 
पचन झालले ंनाही. 

शतेक-याचंा आदंोलनान ेयवतमाळकराचं ेलक्ष वधेले

संजय राऊत यांचा बोचरा वार
  लशवसेना ठाकरे गर्ाचे नेते संजय राऊत यांनी या पत्ावरून 

भाजपवर बोचरा वार केला. अरे बापरे! सते्पेक्षा देश महत्वाचा अशी 
एकदम नवी मादहती देवेंद्जी यांनी ददली असल्ाचा उपरोधिक र्ोला 
राऊत यांनी लगावला. राऊतांनी पुढे म्हर्ले की, त्ांच्ा देशात हसन 
मुश्ीफ, प्रफुल परे्ल,लसचंन घोर्ाळा फेम अलजत पवार, ED फेम 
भावना गवळी,सरनाईक, मुलुंडचे पोपर्लाल यांना मानाचे स्ान आहे. 
यांचा देश हा असा आहे! हल्ा फक् मललक यांच्ावर.बाकीचे यांच्ा 
मांडीवर! अशी र्ीका करताना पपते दिू डोळे वमरू्नी..जात मांजराची.. 
असा र्ोला लगावला आहे. 

या असंतोषाचा राग शेतक-
यांनी अनोखे आंदोलन करन व्क् 
केला. थेर् वतजोरीसह शेतकरी 
पोललस अधिक्षक कायवालयावर 
िडकले आणण त्ांनी ववम्ाच्ा 
रकमेसाठी सशस्त संरक्षण देण्ाची 
मागणी केली. या आंदोलनाने आज 

यवतमाळकरांचे लक्ष वेिून घेतले. 
शेतकरी नेते देवानंद पवार यांच्ा 
नेतृत्वात हे आंदोलन करण्ात 
आले. लजल्ा पोललस अधिक्षक 
कायवालयात जाऊन शेतक-यांनी 
अज्क सादर केला. या अजवामध्ये, मी 
खालील सही करणारा पीकववमा 
िारक शेतकरी मौजा लशवणी 
ता. घारं्जी लज. यवतमाळ येथील 
रदहवाशी असुन याद्ारे आपणास 
नम् वनवेदन करतो की, या वषटीच्ा 
खरीप हंगामातील कापुस व 
सोयाबीन या पपकाकररता कें द् व 
राज् सरकारच्ा मेहरबानीने ववमा 
कंपनीने मला ५२ रपये ९९ पैसे 
इतक्ा रक्मेचा भरीव पीकववमा 
मंजुर केला आहे. यामुळे मी खुप 
खुप खुश व आनंदीत झालो आहे. 
सदरची रक्म माझ्ा सारख्ा 
एका गरीब शेतकऱयासाठी ५० 
खोक्ापेक्षाही मोठी असल्ाने या 
रक्मेच्ा सुरके्षची मला फारच 
काळजी लागली आहे. लशवाय 
बँकेतून ही रक्म पपशवी अथवा 
सुर्केस मिुन नेणे मला शक् 
नसल्ाने रक्म नेण्ासाठी मी 
वपडलोपालज्कत वतजोरी व बैलबंडी 

आणली आहे. रपये ५२.९९ इतक्ा 
मोठ्ा रक्मेने भरलेली वतजोरी 
बैलगाडीवरून नेतांना रस्तात 
लुर्मार होण्ाची पकंवा दरोडा 
पडण्ाची शक्ता नाकारता येत 
नाही. 

साऱया जगाची व चोरट्ांची 
नजर माझ्ा पीकववम्ाच्ा 
रपये ५२.९९ कडे लागली आहे. 
माझ्ासाठी ही रक्म अवतशय 
महत्ताची आहे. सीबील च्ा 
अर्ीमुळे बँकेचे पीककज्क न 
वमळाल्ाने  सावकाराकडून 
ददडीवतडीने   घेतलेले  कज्क 
पपकववम्ाच्ा या पैश्यातून 
सव्कप्रथम फेडीन. उभ्या पपकांची 

नासाडी करणाऱया जंगली प्राण्ांचा 
व डुकरांचा बंदोबस् करण्ासाठी 
शेताला तारेचे कंुपण करीन. 
तब्ेत बरी नसतांनाही शेतात 
रातं्ददवस काबाडकष् करणाऱया 
माझ्ा बायकोला दवाखान्ात 
नेईन. गेल्ा अनेक मदहन्ांपासून 
फार्क्ा पॅर्ेंत शाळेत जाणाऱया 
पोराला कपडे घेईन. वयात 
आलेल्ा मुलीचे िुमिडाक्ात 
लग्न करीन. अन् पूण्क कुरंु्बासह 
एकदा गुवाहार्ीला पय्कर्नासाठी 
जाऊन येईल आणण संकर्ग्स् 
व आत्महत्ाग्स् शेतकऱयांच्ा 
आयुष्यात भरभरार्ी वनमवाण 
करणाऱया  देशी – ववदेशी 

महागड्ा गाड्ांच्ा प्रदश्कनासाठी 
पालकमंत्ी ना. संजय राठोड 
यांना भरीव आधथ्कक देणगी 
देईन व उरलीसुरली रक्म 
वतजोरी सांभाळून ठेवीन. म्हणून 
पीकववम्ाची ही मदत माझ्ा व 
माझ्ा कुरंु्बासाठी खुपचं महत्वाची 
आहे. मात्, एवढी मोठी रक्म घरी 
नेतांना रस्तात लुर्मारीची प्रचंड 
धभती वार्त असल्ाने आपण मला 
पीकववमा रक्मेच्ा सुरक्षेसाठी 
पकमान सहा सशस्त पोलीस 
पुरवावे, अशी मागणी शेतक-याने 
पोललस अधिक्षक यांच्ाकडे केली 
आहे. शेतक-यांनी या मागणीच्ा 
माध्यमातून सरकारला फर्कारले 

असून आपला संताप व्क् 
केला आहे. आज गुरवारी दपुारी 
शेतकऱयांनी वाजत गाजत लोखंडी 
वतजोरी नेऊन पोललस अधिक्षकांना 
संरक्षणासाठी अज्क सादर केले. 
या मोचवात देवानंद पवार, शैलेष 
इंगोले, अशोक भुतडा, प्रा. ववठ्ठल 
आडे, संजय डंभारे, उमेश इंगळे, बंडु 
जािव, घनशाम अते्, संगीत काळे, 
रामिन राठोड, रामचंद् राठोड, 
वासुदेव राठोड, रणजीत जािव, 
अमोल बेले, प्रदीप डंभारे, अरण 
ठाकुर, लाललसगं अजमेरकर, 
कुणाल जतकर यांच्ासह  मोठया 
संखे्त शेतकरी सहभागी झाले 
होते.

।  मुंबई । महाईन्यूज । 
रितततनधती।

अवतवषृ्ीमळेु यावषटी 
खरीप हंगामात कापसू, तरु, 
सोयावबन उत्पादक शतेक-
यांच ेप्रचडं नकुसान झाल.े 
अस ेअसतांना पपक ववमा 

कंपण्ांनी मात् शतेक-
यांना पस्ीस, पन्नास अनं 

नव्वद रुपय ेनकुसान 
भरपाई देऊन त्ांच्ा 

जखमवेर मीठ चोळले 
आहे. याकडे सरकार सधुदा 

दलुथिक्ष करीत असल्ामळेु 
शतेक-यांमध्य ेअसंतोष 

आहे. 

पीक ववम्ाची ५३ रुपय ेरक्कम 
घणे्ासाठी बैलगाडीतिू आणली षतजोरी

लजल्हातील आठ लाख ४४ हजार शेतकऱयांनी ५०९ 
कोर्तींचा ववमा हप्ता भरला होता. यावषटी अवतवृष्ीने पपकांचे 

मोठे नुकसान झाले. त्ापोर्ी ववमा कंपनीने शेतकऱयांना तीन हजार 
१७७ कोर्ी रूपये नुकसान भरपाई देणे गरजेचे आहे. प्रत्क्षात ५९ 
हजार शेतकऱयांना ४१ कोर्ी १० लाख  रूपयेच ददले. जवळपास आठ 
लाख शेतकरी ववम्ाच्ा नुकसान भरपाईपासून वंचीत आहे. दसुरीकडे 
ज्ांना भरपाई वमळाली त्ात अनेकांना पाच पन्नास रपये देऊन त्ांची 
थट्ा करण्ात आली. सरकारने शेतक-यांना एक रपयात पीक ववमा 
ददला पक भीक हे आता स्पष् करावे.

– िेवानंि िवार, शेतकरी नेते, यवतमाळ
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काश्ीर भारताचा भाग असता
  कें द्ीय गृहमंत्ी अवमत शाह यांनी पाकव्ाप्त काश्ीरचा मुद्दा 

उपस्स्त करत काँगे्सवर आणण भारताचे पदहले पंतप्रिान पंपडत 
जवाहरलाल नहेरू यांच्ावर र्ीका केली. शाह यांनी बिुवारी (६ पडसेंबर) 
लोकसभेत केलेल्ा भाषणात भारत-पापकस्ान युद्धाचा संदभ्क देत 
पंपडत नेहरंूना लक्ष्य केलं. अवमत शाह म्हणाले, नेहरंूनी केलेल्ा 
चुकांमुळे काश्ीरला खूप काही भोगावं लागलंय. भारत-पापकस्ान 
युद्धात आपलं सैन् लजकंत होतं. परंतु, पंजाब लजकंल्ानंतर नेहरंूनी 
युद्धबंदीची घोषणा केली. त्ामुळे पाकव्ाप्त काश्ीरचा जन् झाला. 
नेहरंूनी तीन ददवसांनंतर युद्धबंदी केली असती, तर आज पाकव्ाप्त 
काश्ीर भारताचा भाग असता. त्ानंतर नेहरंूनी आणखी एक चूक 
केली. त्ांनी भारत-पापकस्ान वादाचा मुद्दा संयुक् राष्ट्र ात नेला.

। नवती दिल्ती । 

वृत्संस्ा : महाईन्यूज 
कें द्रीय गहृमंत्ी अवमत शाह 

यांनी पाकव्ाप्त काश्ीरचा मुद्ा 
उपस्थित करत काँग्सेवर आणि 
भारताच ेपहहल ेपंतप्रिान पंपडत 

जवाहरलाल नहेरू यांच्ावर 
र्ीका केली. शाह यांनी बुिवारी 

(६ पडसेंबर) लोकसभेत केलले्ा 
भाषिात भारत-पापकस्ान 

यदु्ाचा सदंभथि देत पंपडत नेहरंूना 
लक्ष्य केल.ं अवमत शाह म्हिाले, 

नहेरंूनी केलले्ा चकुांमुळे 
काश्ीरला खूप काही भोगावं 

लागलयं. 
परंतु, पंजाब लजकंल्ानंतर 

नेहरंूनी युद्धबंदीची घोषणा केली. 
त्ामुळे पाकव्ाप्त काश्ीरचा 
जन् झाला. नेहरंूनी तीन 
ददवसांनंतर यदु्धबदंी केली असती, 
तर आज पाकव्ाप्त काश्ीर 
भारताचा भाग असता. त्ानंतर 
नेहरंूनी आणखी एक चूक केली. 
त्ांनी भारत-पापकस्ान वादाचा 
मुद्दा संयुक् राष्ट्र ात नेला.

अिीर रंजन चौिरी म्हणाले, 
पाकव्ाप्त काश्ीरबाबत संसदेत 
एक अख्ा ददवस चचवा व्हायला 
हवी. कारण हा काही छोर्ा वाद 
नाही. देशातल्ा जनतेला या 

वादाच ंगांभीय्क आणण खोली मादहती 
असायला हवी. त्ाचबरोबर गेल्ा 
अनेक वषषांपासून पंतप्रिान नरेंद् 
मोदी आणण गृहमंत्ी अवमत शाह 
पाकव्ाप्त काश्ीर दहसकावून 
घेण्ाच्ा घोषणा करत आहेत. 
अवमत शाह जसं म्हणतायत 
त्ाप्रमाणे आपण असं मानूया की, 
नेहरंूनी चूक केली होती. अवमत 
शाह गेल्ा दशकभरापासून तीच 
तरिार करत आहेत. २०१९ मधे्य 
कलम ३७० हर्वण्ात आलं 
तेव्हा लोकसभेत अवमत शाह 
म्हणाले होते, पीओके, लसयाचीन 
हा सव्क काश्ीरचा भाग आहे. 
तसेच अवमत शाह हा भाग परत 

वमळवण्ाचा दावा करत होते. 
यांच्ा सरकारला आता १० वष्क 
होत आली आहेत. अर्ल वबहारी 
वाजपेयी यांचं सहा वषवे सरकार 
होतं. या १६ वषषांमध्ये पाकव्ाप्त 
काश्ीर घेण्ापासून तुम्हाला 
कोणी अडवलं होतं? या देशात 
दोन परारिमी नेते आहेत. एक 
मोदी आणण दसुरे शाह, या दोघांना 
पाकव्ाप्त काश्ीर घेण्ापासून 
कोणी रोखलंय? काँग्ेस खासदार 
अिीर रंजन चौिरी म्हणाले, 
पाकव्ाप्त काश्ीरचं राहूद्या, 
पकमान वतथून एक सफरचंद 
तरी आणून दाखवा. पाकव्ाप्त 
काश्ीरमिून चीन-पापकस्ान 

इकोनॉवमक कॉररडोर बनवला 
जातोय. यावर मोदी आणण शाह का 
गप्प बसले आहेत? तुम्ही जी-७, 
जी-२०, शांघाय पररषदांना जाता, 
मग वतथे जाऊन पीओकेसाठी 
प्रयत्न का करत नाही. पाकव्ाप्त 
काश्ीर घेऊन दाखवा. काँग्ेसला 
जमलं नाही ते काम तुम्ही करून 
दाखवा, एखादं सफरचंद आणून 
दाखवा. तेवढं केलं तरी तो 
तुमचा मोठा परारिमक असेल. 
लडाखमध्ये अवतरिमण झालंय. 
गलवान खोऱयातल्ा घर्ना सवषांना 
मादहती आहेत. अिीर रंजन चौिरी 
म्हणाल,े पाकव्ाप्त काश्ीरबाबत 
संसदेत एक अख्ा ददवस चचवा 

व्हायला हवी. कारण हा काही छोर्ा 
वाद नाही. देशातल्ा जनतेला या 
वादाच ंगांभीय्क आणण खोली मादहती 
असायला हवी. त्ाचबरोबर गेल्ा 
अनेक वषषांपासून पंतप्रिान नरेंद् 
मोदी आणण गृहमंत्ी अवमत शाह 
पाकव्ाप्त काश्ीर दहसकावून 
घेण्ाच्ा घोषणा करत आहेत. 
अवमत शाह जसं म्हणतायत 
त्ाप्रमाणे आपण असं मानूया की, 
नेहरंूनी चूक केली होती. अवमत 
शाह गेल्ा दशकभरापासून तीच 
तरिार करत आहेत. २०१९ मध्य े
कलम ३७० हर्वण्ात आल ंतेव्हा 
लोकसभेत अवमत शाह म्हणाले 
होते, पीओके, लसयाचीन हा सव्क 

काश्ीरचा भाग आहे. तसचे अवमत 
शाह हा भाग परत वमळवण्ाचा 
दावा करत होते. यांच्ा सरकारला 
आता १० वष्क होत आली आहेत. या 
१६ वषषांमधे्य पाकव्ाप्त काश्ीर 
घणे्ापासनू तमु्हाला कोणी अडवलं 
होतं? या देशात दोन परारिमी नेते 
आहेत. एक मोदी आणण दसुरे 
शाह, या दोघांना पाकव्ाप्त 
काश्ीर घेण्ापासून कोणी 
रोखलंय?कें द्ीय गृहमंत्ी अवमत 
शाह यांनी पाकव्ाप्त काश्ीरचा 
मुद्दा उपस्स्त करत काँगे्सवर 
आणण भारताचे पदहले पंतप्रिान 
पपंडत जवाहरलाल नहेरू यांच्ावर 
र्ीका केली. 

सावरकर वीर नव्हत े: प्रियांक खरगे
काँग्ेस नेत्ाच्ा िकव्ामुळे निा िाद

अशमत शाह यांचे पाकव्ाप्त काश्ीरबाबत मोठं िकव्

। नवती दिल्ती । 
वृत्संस्ा : महाईन्यूज 

सावरकर हे काही वीर 
नव्हते. जर मी प्रभारी असतो 

तर सुविथि वविानसभेत 
लावण्ात आलेला त्ांचा फोर्ो 

काढून र्ाकला असता. असं 
वक्तव् कननार्कातील काँगे्सचे 

नेते आणि मंत्ी पप्रयांक खरगे 
यांनी केलं आहे. पप्रयांक खरगे 

यांच्ा या वक्तव्ामुळे नवा 
वाद वनमनाि होण्ाची शक्यता 
आहे. खरगे यांच्ा वक्तव्ावर 

भाजपाने तीव्र नाराजी व्क्त 
केली आहे.

“सावरकरांच ेयोगदान काय? 

या ववषयावर काँग्से कायवालयातील 
पत्कार पररषदेत मी दीड तास 
बोललो. सावरकरांना वीर ही 
पदवी कशी वमळाली हे भाजपाने 
सांगगतलं पादहजे. तसंच वीर ही 
पदवी सावरकरांना कुणी ददली? 
सावरकर इंग्जांकडून पने्शन घते 
नव्हते हे भाजपा सांगेल का? मी 
आज माझ ंमत मांडतो आहे. माझ्ा 
हाती असतं तर वविानसभेतून 
सावरकरांचा फोर्ो काढून र्ाकला 

असता. सावरकर अलजबात वीर 
नव्हते याबाबत मी आव्हान द्यायलाही 
तयार आहे.” असं पप्रयांक खरगे 
यांनी म्हर्ल ंआहे. काँगे्स नते ेबी 
के हरीप्रसाद यांनीही पप्रयांक खरगे 
योग् भूवमका मांडली आहे असं 
म्हर्ल ंआहे. सावरकरांच ेस्वाततं्र 
लढ्ातलं योगदान शून् आहे 
असहंी त ेम्हणाल.े भाजपाची सत्ा 
आल्ाने कनवार्क वविानसभेत 
सावरकर यांचं चचत् लावण्ात आल.ं 

भाजपाला इवतहास बदलायचा आहे. 
असा आरोप बी. के. हरीप्रसाद यांनी 
केला. कनवार्क वविानसभेतनू जर 
वीर सावरकर यांच ंचचत् हर्वण्ात 
आल ंतर तीव्र वनषिे नोंदवला जाईल 
असा इशाऱा भाजपा आमदार भरत 
शेट्टींनी ददला आहे. पप्रयांक खरगे 
यांच्ाकडे चुकीची मादहती आहे. 
मात् त्ांना वार्त ेकी त ेसुलशलक्षत 
लोकांपकैी आहेत. वीर सावरकरांचे 
चचत् काढण्ाचा प्रयत्न केल्ास 
सभागहृ आणण सभागहृाच्ा बाहेर 
तीव्र ववरोि केला जाईल असा 
इशाराच भाजपाने ददला आहे.
सावरकर हे काही वीर नव्हते. 
जर मी प्रभारी असतो तर सुवण्क 
वविानसभेत लावण्ात आलेला 
त्ांचा फोर्ो काढून र्ाकला असता. 

। नवती दिल्ती । 
वृत्संस्ा : महाईन्यूज 

संसदीय अधिवेशनादरम्ान, 
लोकसभेत बोलत असताना कें द्ीय 
गृहमंत्ी अवमत शाह यांनी पाकव्ाप्त 
काश्ीरबाबत मोठं वक्व् केलं 
आहे. पाकव्ाप्त काश्ीरमिून 
ववस्ापपत झालेल्ांच्ा कुरंु्बाना 
प्रवतवनधित्व देण्ासाठी जमू्-
काश्ीर वविानसभेत एक जागा 
राखीव ठेवण्ात आली आहे. 

तसेच या तीनपैकी एका 
जागेवर मदहला असणे आवश्यक 
आहे. याबद्दलची मादहती देताना 
अवमत शाह लोकसभेत म्हणाले, 
पाकव्ाप्त काश्ीर आमचंच आहे. 
पाकव्ाप्त काश्ीरसाठी भारताने 

जम्ू-काश्ीरच्ा वविानसभेत 
२४ जागा राखीव ठेवल्ा आहेत. 
लोक सभेत  “ जमू् - काश्ीर 
पुनग्कठन वविेयक” आणण “जमू्-
काश्ीर आरक्षण (सुिारणा) 
वविेयक” या दोन वविेयकांवर 
चचवा झाल्ानंतर अवमत शाह यांनी 
ही घोषणा केली. तसेच पाकव्ाप्त 
काश्ीरबाबत बोलत असताना 
अवमत शाह यांनी भारताचे पदहलं 
पंतप्रिान पंपडत जवाहरलाल 
नेहरू यांच्ावर र्ीका केली. पंपडत 
नेहरू यांच्ाकडून झालेल्ा दोन 
चुकांमुळे काश्ीरला पुढची अनेक 
वषगं खूप काही भोगावं लागलं 
आहे, असा दावा अवमत शाह यांनी 
आपल्ा भाषणात केला.

िहेरंिी चकू केली असं माियूा!

लपोकसभेत अममत 
शाहांना आव्हान!
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णबीर 
कपूरच्ा अॅवनलमनं 

एव्हाना सगळीकडे वेगवेगळ्ा 
चचवेला सुरवात करन ददली आहे. 

हा चचत्पर् भलेही बॉक् ऑपफसवर 
सुपरदहर् झाला असेल मात् आता त्ावरन वेगवेगळ्ा 
वादाला सुरवात झाली आहे. खासकरन मदहला वगवानं 
त्ाबाबत नाराजी व्क् केल्ाचे ददसून आले आहे. त्ा 
चचत्पर्ामधे्य एक सीन आहे. ज्ात रणबीर कपूर 
हा रश्श्काला म्हणतो की, मदहन्ातून चारवेळा पॅड 

चेंज करताना पकती नार्क करतेस तू. मी रोज ५० 
वेळा ते करतो आहे. त्ा संवादावरन सोशल मीपडयावर 

मोठ्ा वादाला सुरवात झाली आहे. एकानं म्हर्लं आहे 
की, त्ा डायलॉगमिून उगाचच पीररयडसचा उले्ख करण्ाची 

गरज नव्हती. तसे केल्ानं ददग्दश्कक आणण कलाकार यांनी मदहलांची नाराजी 
ओढावून घेतली आहे. त्ांच्ावर र्ीका होत आहे. जर तुम्हालाच काही मादहती 

नाही तर असे संवाद चचत्पर्ात घेताच कशाला, असेही काहतींनी म्हर्ले आहे. 
मदहलेला प्रते्क मदहन्ाला तो त्ास होतो. पण त्ामुळे वतचा काही मृतू् 
होत नाही. पण त्ा चचत्पर्ातून काहीही सांगून ददशाभूल करण्ाचा आणण 

वाद वनमवाण करण्ाचा प्रयत्न करण्ात आल्ाच्ा प्रवतपरियांना उिाण आले 
आहे.काहतींनी ददग्दश्कक रेड्ी आणण अधभनेता रणबीर कपूर यांच्ावर तीव्र शब्ांत 

आगपाखड केली आहे. एका युझस्कनं म्हर्लं आहे की, अॅवनमलच्ा लेखकाला कुणी 
सांगा की मदहन्ात नवे्ह तर ददवसभरातून चारवेळा पॅड बदलले जातात. दसुऱयानं 

ललदहलं आहे की, देवा हा पकती मोठा अपमान आहे. लोकांना नेमकं काय आवडतं हेच 
आता कळेनासे झाले आहे, वांगानं डायपरला पॅड असे म्हर्ले आहे. त्ानं काय केलं 
आहे हेच त्ाला मादहती नाही.

रणबीर रणबीर 
रश्मिकाला रश्मिकाला 

म्णतो म्णतो 

अॅनिमल' मिील तृप्ी रडमरीिं सोडलं मौि

आता खुचची 
आपलीच हाय'!
मराठी मनोरंजन ववश्ामध्ये सध्या एका चचत्पर्ाची 
मोठ्ा प्रमाणावर चचवा होत आहे. गेल्ा काही 
ददवसांपासून खचुटी या आगळ्ा वगेळ्ा ववषयावरील 
चचत्पर्ानं प्रेक्षकांचे लक्ष वेिून घेतले आहे. "लजथे 
माझ्ा कहाणीचा शवेर् झाला वतथूनच एका नवीन 
कहाणीला सरुवात करण्ासाठी मी राजवीर देसाई 
पनु्ा आलोय, सत्सेाठी, खचुटीसाठी आणण माझ्ा 
अगंात सळसळणाऱया रक्ासाठी" या दमदार सवंादाने 
सरु होणाऱया र्ीझरने प्रके्षकांना प्रवतपरिया देण्ास 
भाग पाडल ेआहे. १२ जानवेारी २०२४ला 'खुचटी' या 
चचत्पर्ातून मोठ्ा पडद्यावर वगेळं वादळ घोंगावताना 
ददसणार आहे. सत्ा, खचुटी, खनू, मारामाऱया आणण रक् 
या सगळ्ाच्ा अवतीभोवती पफरणार कथानक 
प्रके्षकांच ेलक्ष विेनू घतेाना ददसत आहे.  र्ीझरमध्ये 
पाहायला वमळाल्ाप्रमाणे नमेकं सते्च्ा खचुटीवर 
कोण बाजी मारणार हे चचत्पर्गहृातच कळेल. 
या चचत्पर्ात राकेश बापर्, अक्षय वाघमारे,आय्कन 

हगवण,े सरेुश ववश्कमवा, महेश घाग, अधभनते्ी प्रीतम 
कागण,े कल्ाणी नदंपकशोर, श्येा पासलकर या 

कलाकारांच्ा मखु् भवूमका आहेत. र्ीझरमध्य ेराकेश 
बापर्, अक्षय वाघमारे, व बालकलाकार आय्कन हगवणे 

या कलाकारांनी त्ांच्ा अधभनयान ेराडाच 
घातला आहे. अधभनेता राकेश 

बापर् चचत्पर्ाबाबत बोलताना, 
"नुकताच चचत्पर्ाचा पर्झर 
प्रदलश्कत झाला आहे. पर्झर 
पाहून तुम्हाला कल्पना 
आली असले की नक्ी 
आम्ही काय व कशा 
प्रकारचा राडा घातला 
आहे. एकूणच चचत्पर् 
करताना खूप मज्जा 
आली" अस ंतो म्हणाला. 
तर अधभनेता अक्षय 
वाघमारे चचत्पर्ाबाबत 
बोलताना, "चचत्पर् 
प्र द श्क न ा पू व टी च 
चचत्पर्ाची झालेली 
हवा पाहून मी अचवंबत 
झालो आहे.

बॉललवूडमिील प्रलसद्ध अधभनेता रणबीर 
कपूरचा (RANBIR KAPOOR) अॅवनमल 
(ANIMAL) हा चचत्पर् सध्या बॉक् 
ऑपफसवर िुमाकूळ घालत आहे. या 
चचत्पर्ाचं अनेक जण कौतुक करत 
आहेत. पण या चचत्पर्ामिील काही 
डायलॉग्सला नेर्कऱयांनी र्ट्र ोल केलं आहे. 
अॅवनमल चचत्पर्ामिील रणबीरच्ा 'लीक 
माय शू' या डायलॉगनं देखील अनेकांचे 
लक्ष वेिले. अशतच आता या डायलॉगवर 
'अॅवनमल' चचत्पर्ामिील अधभनेत्ी तृप्ती 
पडमरीनं (TRIPTI DIMRI) मौन सोडलं 
आहे. अ ॅवनमल चचत्पर्ाच्ा एका सीनमध्य े
दाखवण्ात आलं आहे की, रणबीर कपूरचे 
पात् तृप्तीला वतचे त्ाच्ावरील प्रेम लसद्ध 
करण्ासाठी  त्ाचे बूर् चार्ण्ास सांगते. 
तो वतला 'लीक माय शू' असं म्हणतो. 
अॅवनमल चचत्पर्ातील अनेक सीनपैकी हा 
एक सीन आहे, ज्ाच्ावर सोशल मीपडयावर 
अनेकांनी र्ीका केली. याबाबत एका 
मुलाखतीमध्ये तृप्तीनं सांगगतलं आहे.
अॅवनमलमिील सीनबाबत तृप्ती म्हणाली,  

"माझ्ा अधभनय प्रलशक्षकाने मला एक 
गोल्डन रल सांगगतला होता. ते म्हणाले होते 
की, किीही तुमच्ा व्गक्रेखेला जज करू 
नका. तुम्ही जी व्क्ीरेखा साकारत आहात 
पकंवा तुमचा सह-अधभनेता जी व्गक्रेखा 
साकारत आहे, त्ाला जज करन नका, ती 
एक व्क्ी असते आणण प्रते्क व्क्ीच्ा 
चांगल्ा आणण वाईर् बाजू असतात. एखाद्या 
अधभनेत्ाने चांगले, वाईर्  अशा ववववि 
भूवमका साकारण्ासाठी तयार असणे 
आवश्यक आहे. परंतु जर आपण एखाद्या 
पात्ाच्ा प्रेरणा, ववचारांना जज  केलं तर 
आपण ते प्रामाणणकपणे साकारू शकणार 
नाही. म्हणून मी तेच लक्षात ठेवल." 'लीक 
माय शू'  या डायलॉगबाबत तृप्ती म्हणाली, 
“खऱया आयुष्यात जर कोणी मला असे 
सांगगतले तर मी कदाचचत त्ा व्क्ीला 
मारेन! पण चचत्पर्ात तो वतला तसे 
करण्ास सांगतो. (त्ाचे बूर् चार्ायला 
सांगतो) पण नंतर तसं सांगून तो वनघून 
जातो. त्ाच्ा डोक्ात वेगवेगळे ववचार सुर 
असतात. माझं पुढे काय करायचं? असा प्रश्न 

जेव्हा त्ाचे चुलत भाऊ ववचारतात तेव्हा 
तो त्ांना म्हणतो,'वतला लजथे 
पादहजे वतथे जाऊ 
द्या.'बॉललवूडमिील प्रलसद्ध 
अधभनेता 
रणबीर कपूरचा 
(RANBIR 
KAPOOR) 
अॅवनमल 
(ANIMAL) हा 
चचत्पर् सध्या 
बॉक् ऑपफसवर 
िुमाकूळ घालत 
आहे. या चचत्पर्ाचं 
अनेक जण कौतुक 
करत आहेत. पण या 
चचत्पर्ामिील काही 
डायलॉग्सला नेर्कऱयांनी 
र्ट्र ोल केलं आहे. अॅवनमल 
चचत्पर्ामिील रणबीरच्ा 'लीक 
माय शू' या डायलॉगनं देखील 
अनेकांचे लक्ष वेिले. 

ऑिरेशन वॅलेंटाईन'िती ररलतीज िेट टळलती
वरण तेज आणण मानुषी 
चछल्र स्टारर ऑपरेशन 
वॅ्हलेंर्ाईन ८ पडसेंबर, २०२३ 
रोजी चचत्पर्गृहात ररलीज 
होणार होती. आता वनमवात्ांनी 
एक अधिकृत से्टर्मेंर् जारी 
करून खुलासा 
केला आहे की, 
चचत्पर् तारीख 

पुढे ढकलली जात आहे. 
(OPERATION VALENTINE 
FILM ) वनमवात्ांनी म्हर्ले आहे 
की, “वरण तेज आणण मानुषी 
चछल्रचा चचत्पर् ‘ऑपरेशन 

वॅ्हलेंर्ाईन’ 

प्रेक्षकांसाठी उत्म चचत्ण 
दाखवण्ासठी एक नवी 
ररलीज डेर् असेल. सोबत 
राहा. ऑपरेशन वॅ्हलेंर्ाईन 
सोनी पपक्चस्क इंर्रनॅशनल 
प्रोडक्शन्स, संदीप मुड्ाची रेनेसां 

पपक्चस्क द्ारा वनवम्कत आणण 
गॉड बे्स एंर्ररे्नमेंर् 
(वकील खान), 
नंदकुमार अब्ब्बनेनी 
द्ारा सह-वनवम्कत आहे. 

या चचत्पर्ाच्ा माध्यमातून 
शक्ी प्रताप लसहं हाडा ददग्दश्कन 
के्षत्ात डेबू् करत आहेत. शगक् 
प्रताप लसहं हाडा, आवमर खान 
आणण लसद्धाथ्क राज कुमार द्ारा 
ललखखत, ऑपरेशन वॅ्हलेंर्ाईन 
तेलुगु आणण दहदंीमध्ये ररलीज 
होईल. नव्ा ररलीज डेर्ची 
घोषणा अद्याप समोर आलेली 
नाही.

'हाय नन्ा ' जिंकतोय 
प्रेक्षकांची मनं!

साऊथ चचत्पर्ासृष्ीमिील स्टार नानी (NANI) आणण अधभनेत्ी 
मृणाल ठाकूर (MRUNAL THAKUR) यांचा 'हाय नन्ना' (HI 
NANNA) हा चचत्पर् आज  (7 पडसेंबर) धथएर्रमध्ये ररलीज झाला 
आहे. या चचत्पर्ाला प्रेक्षकांची पसंती वमळत असून अनेकांनी या 
चचत्पर्ाचा फस्ट्क डे फस्ट्क शो पादहला आहे. 'हाय नन्ना' या चचत्पर्ाची 
कथा आणण या चचत्पर्ामिील नानी आणण मृणालच्ा ऑनस्कीन 
केवमस्टट्र ीला प्रेक्षकांची पसंती वमळत आहे. हा चचत्पर् पादहल्ानंतर 
अनेकांनी पविर्रवर या चचत्पर्ाचा ररव्ह्ू शेअर केला आहे. एका 
नेर्कऱयानं हाय नन्ना या चचत्पर्ाला चार स्टार ददले आहेत. त्ानं 
पविर्रवर शेअर केलेल्ा ररव्ह्ूमध्ये ललदहलं, "हा कौरंु्वबक प्रेमकथा 
असलेला अवतशय सुरेख चचत्पर् आहे. 
वीकें डला तुमचे कुरंु्ब  हा चचत्पर् 
पाहू शकते. ही एक हृदयस्पशटी 
कथा आहे. चचत्पर्ाचा  पदहल्ा 
हाफ चांगला आहे, तसेच 
चचत्पर्ाचा दसुरा हाफ आणण 
क्ायमॅक् देखील छान, 
नानीनं  नेहमीप्रमाणे चांगले 
काम केलं आहे. मृणालनं देखील 
प्रेक्षकांचे मन लजकंले आहे." हा 
मास्टरपीस मनाच्ा खोलवर रजतो. 
चचत्पर्ातील संगीत उत्म आहे, 
आणण चचपत्त केलेल्ा भावना 
खोलवर हलवल्ा आहेत, मला हा 
चचत्पर् वीकें डला पुन्ा बघायला 
आवडेल.", असंही एका नेर्कऱयानं 
विीर्मध्ये ललदहलं आहे. 'हाय नन्ना' या 
चचत्पर्ात वडील आणण त्ाच्ा सहा 
वषषांच्ा मुलीची कथा दाखवण्ात 
आली आहे. जेव्हा अधभनेता लग्न 
करते तेव्हा त्ांचे आयुष्य बदलते. 
या चचत्पर्ात नानी, मृणाल ठाकूर 
आणण शु्ती हासन यांच्ा प्रमुख 
भूवमका आहेत.  शौय्कव यांनी या 
चचत्पर्ाचं ददग्दश्कन केलं आहे.
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शिीची हेड आणण िॅक्सवेलशी टक्कर
     मोहम्द शमीने २०२३ च्ा एकददवसीय ववश्चषक स्पिवेत 

सववाधिक २४ बळी घेतले होते, परंतु ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये खेळल्ा 
गेलेल्ा या स्पिवेत शमीने नोव्हेंबर मदहन्ात एकूण १५ बळी घेतले 
होते आणण त्ाची सरासरी १२.०६ होती, तर इकॉनॉमी रेर् ५.६८ होता. 
तसेच, शमीने या स्पिवेत केवळ ७ सामन्ात २४ बळी घेतले होते. 
नोव्हेंबर मदहन्ात त्ाने श्ीलंकेववरद्ध ५ ववकेर््स घेण्ाचा परारिम 
केला होता, तर उपांत् फेरीत त्ाने पकवी संघाववरद्ध ५७ िावांत ७ 
ववकेर््स घेतल्ा होत्ा. र्ट्र ॅखव्हस हेडबद्दल बोलायचे, तर एकददवसीय 
ववश्चषक त्ाच्ासाठी खूप चांगला होता आणण नोव्हेंबर मदहन्ात 
त्ाने आपल्ा संघासाठी ५ सामन्ात २२० िावा केल्ा. उपांत् 
फेरी आणण अंवतम फेरीत त्ाने आपल्ा संघासाठी उतृ्ष् इवनगं 
खेळली. त्ाचबरोबर अंवतम सामन्ात भारताववरद्धची त्ाची खेळी 
संस्मरणीय ठरली, ज्ात त्ाने १२० चेंडूत १३७ िावा केल्ा. उपांत् 
फेरीत दलक्षण आपरिकेववरद्ध त्ाने आपल्ा संघासाठी ४८ चेंडूत ६२ 
िावांची महत्तपूण्क इवनगं खेळली होती.

िी एक सािान्य िाणूस आहे
  मी एक सामान् माणसू आहे, ज्ाने माझ्ा कुरंु्बासाठी आणण इतर 

सव्क गोष्तींसाठी एकट्ान ेलढा ददला आहे. त्ामध्य ेतमु्हा सवषांचहेी 
सहकाय्क लाभले आहे. जगासमोर लाइव्ह र्ीव्हीवर तो मला पफक्र 
पफक्र म्हणत रादहला. मी त्ाला कोणताही आके्षपाह्क शब् वापरला 
नाही. मी फक् त्ाला ववचारले, ‘त ूमला काय सांगत आहेस?’हे मी हसत 
ववचारात होतो कारण, तो मला पुन्ा पुन्ा पफक्र म्हणत होता. त्ामुळे 
माझा सयंम देखील सुर्ला आणण मी त्ाच्ावर चचडलो आणण म्हणालो, 
‘त ूफायर्र आहेस.’ मात्, त्ावळेी देखील त्ाला वाईर् शब् बोललो नाही. 
श्ीसतं अपंायरबाबत म्हणाला, “अपंायर गौतमला समजवून सांगण्ाचा 
प्रयत्न करत असतानाही तो असेच शब् वापरत होता. 

श्ीसतं आसण गभंीर याचं्ात शाब्दिक वाद

 । नवती दिल्ती । 

रितततनधती : महाईन्यूज 

एकहदवसीय ववश्चषक 
२०२३ मध्ये भारतीय वेगवान 

गोलंदाज मोहम्मद शमीची 
कामगगरी उतृ्ष् राहहली होती. 

तो या स्पिधेत सवनाधिक बळी 
घेिारा गोलंदाज होता. शमीच्ा 

या शानदार कामगगरीनंतर त्ाला 
नोव्हेंबर महहन्ाच्ा आयसीसी 

प्ेयर ऑफ द मंथ पुरस्ारासाठी 
नामांकन वमळाले आहे. तथापप, 
शमीसाठी हा पुरस्ार लजकंिे 

सोपे होिार नाही. कारि त्ाला 
एकहदवसीय ववश्चषक २०२३ चे 
ववजेतेपद पर्काविाऱया कांगारू 

संघाच्ा दोन खेळाडंूकडून 
कठीि आव्हान आहे. शमीसह 

ग्ेन मॅक्सवेल आणि र्ट्र वॅ्व्हस 
हेड यांनाही या पुरस्ारासाठी 

नामांकन वमळाले आहे.
'
मोहम्द शमीने २०२३ च्ा 

एकददवसीय ववश्चषक स्पिवेत 
सववाधिक २४ बळी घेतले होते, 
परंतु ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये 
खेळल्ा गेलेल्ा या स्पिवेत शमीने 
नोव्हेंबर मदहन्ात एकूण १५ बळी 
घेतले होते आणण त्ाची सरासरी 
१२.०६ होती, तर इकॉनॉमी रेर् 
५.६८ होता. तसेच, शमीने या 
स्पिवेत केवळ ७ सामन्ात 
२४ बळी घेतले होते. नोव्हेंबर 
मदहन्ात त्ाने श्ीलंकेववरद्ध ५ 
ववकेर््स घेण्ाचा परारिम केला 

होता, तर उपांत् फेरीत त्ाने 
पकवी संघाववरद्ध ५७ िावांत 
७ ववकेर््स घेतल्ा होत्ा. 
र्ट्र ॅ खव्हस हेडबद्दल बोलायचे, 
तर एकददवसीय ववश्चषक 
त्ाच्ासाठी खूप चांगला होता 
आणण नोव्हेंबर मदहन्ात त्ाने 
आपल्ा संघासाठी ५ सामन्ात 
२२० िावा केल्ा.

 उपांत् फेरी आणण अंवतम 
फेरीत त्ाने आपल्ा संघासाठी 
उतृ्ष् इवनगं खेळली. त्ाचबरोबर 

अंवतम सामन्ात भारताववरद्धची 
त्ाची खेळी संस्मरणीय ठरली, 
ज्ात त्ाने १२० चेंडूत १३७ 
िावा केल्ा. उपांत् फेरीत 
दलक्षण आपरिकेववरद्ध त्ाने 
आपल्ा संघासाठी ४८ चेंडूत ६२ 
िावांची महत्तपूण्क इवनगं खेळली 
होती. ग्ेन मॅक्वेलने गेल्ा 
मदहन्ात कांगारू संघासाठी 
तीन एकददवसीय सामन्ांमधे्य 
१५२.२३ च्ा स्टट्र ाइक रेर्ने २०४ 
च्ा सरासरीने २०४ िावा केल्ा, 

त्ासोबत दोन ववकेर््स घेतल्ा. 
यानंतर, भारताववरद्धच्ा पाच 
सामन्ांच्ा र्ी-२० माललकेतील 
दोन सामन्ांमध्ये, त्ाने २०७.१४ 
च्ा प्रभावी स्टट्र ाइक रेर्ने ११६ 
िावा केल्ा. 

न ो व्हें ब र  म ध्ये च 
ववश्चषकादरम्ान, मॅक्वेलने 
अफगाणणस्ानववरद्ध १२८ चेंडूत 
२०१ िावांची नाबाद खेळी खेळली 
होती. त्ाने यादरम्ान २१ चौकार 
आणण १० षर्कार मारले.

आयसीसी प्ेयर ऑफ द मंथ कपोण असेल?

नवती दिल्ती । 
। वृत्संस्ा   

भारताच ेदोन माजी पक्केर्परू् 
श्ीसतं आणि गौतम गभंीर 
यांच्ातील वाद थांबायचे 

नाव काही घेत नाहीये. 
सोशल मीपडयावर दोन्ी जि 

एकमकेांववरुद् ललहहत आहेत. 
श्ीसतंच्ा वविानावर गभंीरची 

गढू पोस् समोर येत,े त्ाला 
प्रत्तुर म्हिून श्ीसतंन ेआिखी 

एक व्व्हडीओ पोस् केला आहे 
आणि थेर् सामन्ादरम्ान 

गभंीरन ेमैदानाच्ा मध्यभागी 
काय म्हर्ल ेहोत ेत ेसांगगतल,े 
ज्ामळेु प्रकरि आिखीनच 

चचघळल ेहोत.े श्ीसतंच्ा 
म्हिण्ानुसार, “गंभीरन ेत्ाला 

‘त ूपफक्सर है…त ूपफक्सर है’ 
म्हित अपशब्द बोलला.” श्ीसतं 

म्हिाला की, “मी गभंीरला 
काहीही बोललो नाही आणि 

फक्त तो का रागावला आहे असे 
ववचारत होता.

श्ीसंत म्हणाला, “गुजरात 
जायंर््स आणण इंपडया कॅपपर्ल्स 

यांच्ातील ललजेंड्स लीग परिकेर् 
सामन्ादरम्ान गौतम गंभीर मला 
जे काही अपशब् बोलला ते मी 
उघडपणे सांगगतले आहे.” श्ीसतंने 
आपल्ा नवीन खव्हडीओमध्य े
म्हर्ले आहे की, “अनेक चॅनल 
मला कॉल करत आहेत आणण 
माझ्ाकडून मैदानावर काय 
घडले ते जाणनू घ्ायचे आहे. मी 
अशा प्रकारची व्क्ी नाही जी 
पीआर (जनसपंक्क ) मध्य ेखपू पसैे 
खच्क करत ेआणण चुकीच्ा गोष्ी 
पसरवते. म्हणूनच मी थेर् येत 
आहे आणण तमुच्ाशी बोलत आहे. 
मला प्रत्के वतृ्वादहनीवर त्ाच 
गोष्ीची पुनरावतृ्ी करायची नाही. 
श्ीसंत पुढे म्हणाला, “आम्हाला 
मादहत आहे की तो (गंभीर) 
पकती शगक्शाली आहे आणण तो 
पीआरवर पकती खच्क करू शकतो. 
मी एक सामान् माणसू आहे, ज्ाने 
माझ्ा कुरंु्बासाठी आणण इतर सव्क 
गोष्तींसाठी एकट्ाने लढा ददला 
आहे. त्ामध्ये तुम्हा सवषांचेही 
सहकाय्क लाभल ेआहे. जगासमोर 
लाइव्ह र्ीव्हीवर तो मला पफक्र 

पफक्र म्हणत रादहला. मी त्ाला 
एकही वाईर् शब् बोललो नाही. 
मी त्ाला कोणताही आके्षपाह्क शब् 
वापरला नाही. मी फक् त्ाला 
ववचारले, ‘तू मला काय सांगत 
आहेस?’हे मी हसत ववचारात होतो 
कारण, तो मला पुन्ा पनु्ा पफक्र 
म्हणत होता. त्ामळेु माझा सयंम 
देखील सरु्ला आणण मी त्ाच्ावर 
चचडलो आणण म्हणालो, ‘त ूफायर्र 
आहेस.’ मात्, त्ावळेी देखील त्ाला 
वाईर् शब् बोललो नाही. श्ीसतं 
अपंायरबाबत म्हणाला, “अपंायर 
गौतमला समजवून सांगण्ाचा 
प्रयत्न करत असतानाही तो असचे 
शब् वापरत होता. कदाचचत त्ांचा 
पीआर खपू मजबतू असेल, पण मी 

प्रत्के चनॅलवर यऊेन तचे सांगू 
शकत नाही. म्हणनूच मी थरे् आलो 
आहे आणण तुम्हाला संपूण्क सत् 
सांगगतल ेआहे. सोशल मीपडयावर 
जर माझ्ाववरोिातील कोणताही 
खव्हडीओ व्हायरल होत असले, तर 
त्ाची प्रवतमा जपण्ासाठी प्रयत्न 
केले जात आहेत, हे समजावे. 
मी माझ्ा बाजूने एकही शब् 
पकंवा लशवीगाळ केली नाही. 
तो पुढे म्हणाला, “गंभीर फक् 
माझ्ाबरोबरच असे करत नाही 
तर, अनेक लोकांबाबतीत असे 
वागतो. त्ांनी हे का सरुू केल,े ते 
मला मादहत नाही. ववकेर् पडल्ावर 
ब्केच्ा वळेीही तो माझ्ाशी काही 
शब् बोलत रादहला. लसक्र-

लसक्रने काहीतरी बोलल्ाचा 
सदेंश सोशल मीपडयावर लोकांनी 
पसरवला, पण तो तसा बोलला 
नाही. गभंीर म्हणाला, ‘त ूपफक्र 
आहेस.’ हे बोलला. त ेबोलण्ाचा 
त्ाला अधिकार नाही. मला हव े
असल्ास मी त्ाच्ावर पुढील 
कायदेशीर कारवाई करू शकतो. 
मात्, मला हे प्रकरण संपवायचे 
आहे, परंत ुत्ाच ेलोक त्ाच ेप्रवतमा 
जपण्ासाठी मला र्ागवेर् करत 
आहेत. याआिी गंभीरने सोशल 
मीपडयावर एक पोस्ट केली होती. 

या पोस्टमध्य ेत्ान ेकोणाचहेी नाव 
घतेल ेनसून, हे श्ीसंतला ददललेे 
उत्र मानले जात आहे. गंभीरने 
गरुवारी सकाळी ११:३० वाजता 
विीर्रवर एक पोस्ट र्ाकली, ज्ामधे्य 
तो र्ीम इंपडयाच्ा जसटीत आहे 
आणण हसत आहे. गंभीर भारतीय 
सघंात खळेत असतानाचे हे चचत् 
आहे. त्ाने त्ाच्ा कॅप्शनमध्य े
ललदहले, “स्माईल! जवे्हा जगातील 
लोक फक् लक्ष विेण्ाचा प्रयत्न 
करत असतात तवे्हा दलु्कक्ष करायचे 
असत.े

शमीला ऑस्टे्ललयाच्ा ‘या’ दोन ददग्गज खेळाडंूचे आव्ान

सोशल मीडडयािर दोन्ी जण एकमेकांविरुद्ध ललडहत आहेत
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Pimpri : Representative

Pi m p r i - C h i n c h w a d 
Municipal Corporation 
is under administrative 

rule and this calls for the 
administration to fix a time-
bound program to provide 
infrastructure facilities to the 
citizens. Development works 
can be accelerated through 
such program. BJP city 
president Shankar Jagtap 
suggested that projects 
should be launched from a 
positive approach in terms 
of the overall development 
of the city.

BJP City President Shankar 
Jagtap along with Commissioner and 
Administrator of Pimpri-Chinchwad 
Municipal Corporation Shekhar 
Singh inspected various proposed 
development works in Navi Sangvi 
area. During which, the development 
works in Sangvi, Navi Sangvi, Pimple 
Gurav etc. were reviewed.

Former Mayor Mai Dhore, 
former  s tanding commit tee 
chairman Rajendra Rajapure, former 

corporator Sagar Angolkar, Harshal 
Dhore, Usha Munde, Ambernath 
Kamble, Santosh Kamble, Sharda 
Sonawane, Shri Ganesh Sahakari 
Bank director Sanjay Jagtap, former 
senate member Santosh Dhore, BJP 
city secretary Hiren Sonawane, 
social activist Jawahar Dhore along 
with local citizens were present for 
this inspection tour.

This time a discussion occurred 
regarding the bridge in Sangvi leading 
to Bopodi, Aundh via Sangamnagar, 
M a m a t a n a g a r.  A g r i c u l t u r e 

Department has some technical 
issues  regarding this bridge, which 
will be sorted out soon. Similarly, 
issues related to 12-meter road at 
Madhuban Society Galli No. 1 to 9, 
20-meter road at Krishna Chowk in 
Navi Sangvi and Ramnagar-Yamuna 
Society, Mayur Nagri neighborhood 
were also discussed and decided to 
accelerate the same.

Shankar Jagtap said that, we 
are pursuing with a positive attitude 
with the administration so that 
infrastructure facilities are available 

to the citizens efficiently. We keep on 
insisting for highly qualitative facilities 
should be provided to the citizens. 

We expect the administration to 
create basic facilities by considering 
at least the period of next 50 years. 

Pune:

Chief Justice Dhananjaya 
Yeshwant Chandrachud 
is scheduled to attend a 

Symbiosis Internation (Deemed 
University) graduation ceremony 
in Lavale, sparking intensive 
preparations by the Pune Municipal 
Corporation (PMC) and Police.

During an inspection led by 
Divisional Commissioner Saurabh Rao 
in Sus, Balewadi, and Lavale, concerns 
about the severe water situation in 
Pune became apparent. The Chief 
Justice’s visit has inadvertently brought 
attention to the critical issue of water 
scarcity in various parts of the city.

As per VVIP protocol, elaborate 
preparations are underway for Chief 
Justice Chandrachud’s attendance at 
the graduation ceremony on Saturday 
(9th December). The inspection led by 
Divisional Commissioner Rao found 
water tankers in the area, prompting a 
firsthand experience of Pune’s water 
scarcity. Concerned about the situation, 
Rao directed PMC to submit a detailed 
report on water distribution and tanker 
deployment.

Pune has been grappling with a 
severe water problem, notably affecting 
large housing societies, apartments, 
and newly included municipal areas. 
The lack of substantial action by 
PMC led to a Public Interest Litigation 

filed by the Akhil Bhartiya Grahak 
Panchayat and a housing society 
federation in the Bombay High 
Court. In response, the Bombay 
High Court mandated a committee, 
chaired by Divisional Commissioner 
Rao, to address water supply issues 
in Pune and Pimpri-Chinchwad. 

Water scarcity meeting in Pune 
In a meeting held today, Divisional 
Commissioner Rao expressed his 
concern about water shortages, 
highlighting instances he witnessed 
during municipal tree-felling activities. 
A subsequent meeting in the first week 
of January has been scheduled, where 
PMC officials are instructed to visit 

water-deprived affected areas, such as 
Undri, Wagholi, Sus, Ambegaon, Narhe, 
Baner, and Pashan. They are to submit 
detailed reports and presentations 
outlining solutions to the water crisis. 

Over 50 citizen representatives...
“It was a very useful and important 
meeting. Divisional Commisioner, 
PCMC Municipal Commisioner, Chief 
engineers of water supply department 
of both corporations, Retired Judge 
from District legal aid services were 

present. Key decisions – instead of 
once in 2 month, the committee will 
meet every month. Evaluate possibility 
of taking over all private water tankers 
and supply water to housing complexes 
in no profit no loss basis, conduct visits 
to all locations where there is water 
scarcity and provide solutions”, said 
Adv Satya Muley, who represents the 
citizens and NGOs in the PIL. Over 50 
citizen representatives from all over 
PMC, PCMC were present for the 
meeting.

Development works in the city 
need time-bound planning! 
Suggests BJP City President Shankar Jagtap; Inspection of development works with Municipal Commissioner 

Divisional Commissioner Takes Swift Action
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Chief Justice Chandrachud’s Visit Highlights Water Crisis In Pune

Considering increasing urbanization and traffic 
problems of the city, municipal administration should 
take up the works of the proposed roads and bridges 

over the river immediately. Likewise, initiatives should be 
taken to provide alternative roads for the main roads. From this point of 
view, there was a positive discussion with Administrative Head Shekhar 
Singh. The proposed works will definitely be accelerated in near future. 
 - Shankar Jagtap,  

Chairman, Shree Ganesh Sahakari Bank Ltd., Pimple Gurav.


